

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ผู้มาประชุม ๑๓ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจ่านง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอ่ดำ	จ่านง วรรณราช
๔	นายจันทร์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	จันทร์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมขันทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมขันทา
๙	นายสฤติย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	สฤติย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำปัน	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำปัน
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ป่าก่อดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางจิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าปลัด	จิตาภรณ์ สงคำ
๖	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๗	นายชัชพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัชพงศ์ มหายศนันท์
๘	นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ	นักวิเคราะห์ฯ	วิชชาวุธ รักพุทธคุณ
๙	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภาฯ อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่
เลขานุการสภาฯ อบต.ปากอ้อม

- เข้าสู่การประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อมก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่
๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม
ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะทำให้ทางท่านประธานสภาฯได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาฯต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภาฯ อบต.ปากอ้อม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภาฯ อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผม นายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
สภาฯ ก็ขอสวัสดิทามคณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านสันหนองล้อม ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางประชาชนได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้
เพื่อรับฟังการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เพื่อที่จะได้รับรู้ถึง
ปัญหาตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ก็ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ก็จะได้ให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯในวันนี้ ซึ่งได้ส่งเกี่ยวกับเอกสารให้ทุกท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ระเบียบวาระที่
หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ. - ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
๑๙ ในการประชุมก็จะมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็น
การป้องกันโรคโควิด-๑๙ อนุญาตให้เปิดหน้ากากอนามัยได้ในขณะอภิปราย หรือมี
การสอบถามหารือ เพราะต้องมีการบันทึกภาพเพื่อรายงานต่าง ๆ ก็ขอให้ทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยขณะประชุมสภาฯ กิจกรรมในพื้นที่ที่จะมีการจัดงานก็ถูกงด
การจัดงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มีการจัดงาน
ซึ่งสถานการณ์โควิดครั้งนี้ถือว่าเป็นระลอกที่ ๓ แล้ว ที่เข้ามาในประเทศไทยแต่ในเขต
พื้นที่ของเราถือว่ายังมีความปลอดภัย ตรงนี้ก็ถือว่าปฏิบัติตามประกาศและคำสั่ง
ทางกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประธานมีเรื่องแจ้งให้ในที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้
ต่อไปก็ขอเชิญทางท่านนายกฯ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

๒-๓ เรื่อง เรื่องแรกสืบเนื่องจากปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางท่านรองนายกทั้งสองท่านได้ทำหนังสือลาออกกระผมได้มีการอนุมัติการลาออก ๑ ท่าน แต่ก็ยังคงแต่งตั้งท่านรองอินจันทร์ สมสวัสดิ์ ในตำแหน่งรองนายก อบต. ตามเดิมสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจตลอดจนบางที่มีงานซ้อนหรือมีการประชุมซ้อน กระผมก็คงจะมีการมอบหมายให้ทางรองนายกร่วมกิจกรรมแทน แต่ก็คงจะไม่มีแต่งตั้งตำแหน่งรองนายก และเลขานุการฯ ซึ่งกระผมคิดว่าเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย เพราะหากรวมเงินเดือนของรองนายก และเลขานุการฯ รวม ๆ เดือนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท อีกประการก็ใกล้ในช่วงของการเลือกตั้งก็ไม่ทราบว่าจะมีการสั่งการจากส่วนกลางให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อไหร่ แต่ถ้าหากไม่มีสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดในขณะทางคณะผู้บริหาร และทางสมาชิกสภาฯ ก็คงต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ มีการเลือกตั้งในช่วงของเดือนนี้ก็คงจะมีการรับสมัครผู้ลงสมัครแล้ว ดังนั้นในส่วนของโครงการหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ เกรงว่าจะมีการเลือกตั้งตรงนี้ก็กลัวจะเสียประโยชน์ในการพัฒนา ตามที่กระผมได้ทำการชี้แจงไปหลาย ๆ เรื่อง และทางตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มาสอบถามความคืบหน้า หรือมีการแสดงเจตนาสมัครก็อยู่ในดุลพินิจของทางท่านประธานสภาฯ จะเข้าสู่ในส่วนของ การพิจารณาหรือว่าสอบถามในวาระอื่น ๆ ก็คงจะได้มีการพิจารณาตามวาระที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุม ส่วนเรื่องที่สองตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ตอนนี้ทาง สบค. และทางคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังไม่ในส่วนของที่้องถิ่นหรือทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้อง อสม. ทางโรงพยาบาลศูนย์และทางโรงพยาบาลระดับอำเภอ ยังคงจะต้องดูแลในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมที่มีการยกเว้นคือ งานศพ ตรงนี้ยังไม่ได้ควบคุมแต่ก็ต้องมีการคัดกรองตามข้อกำหนดหรือตามคำสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการโดยเคร่งครัดตามที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้มีการนำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เบื้องต้นแล้ว ตามที่จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของวัดหมู่ที่ ๔ และวัดหมู่ที่ ๑๑ ก็คงจะต้องงดจัดกิจกรรมไปก่อนก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรื่องที่๓ ตอนนี้ทาง อบต.ปาก่อดำ ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระหว่างดำเนินการตามโครงการตามที่มีการเอาไว้ในข้อบัญญัติ ตอนนี้ดำเนินการอยู่มีคู่สัญญาและผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการมีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ ๔ และอาคารฌาปนสถานบ้านสันหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ มีการซ่อมแซมปูกระเบื้องตรงอาคารอาคารสำนักงานด้านหน้า ตอนแรกกระผมก็ได้มีการชะลอในส่วนของการซ่อมแซมไว้ก่อน เพื่อที่จะนำงบประมาณไปบริหารกับทางหมู่บ้านเป็นลำดับแรกก่อน แต่ตอนนี้ก็มีงบประมาณจึงหาผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการในส่วนตรงนี้ เพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาของทาง อบต.ปาก่อดำ และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพราะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการก็มีการสอบถามมาว่าพื้นกระเบื้องอาคาร และห้องประชุมว่าทำไมไม่ทำการซ่อมแซม แต่ตอนนี้ก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็คงจะมีการตรวจรับภายในเร็ววันนี้ แต่ในวันนี้ยังดำเนินการไม่เสร็จจึงไม่สามารถใช้ห้องประชุมด้านล่างได้ แต่ใช้ห้องประชุมด้านบนถือว่ามีความเหมาะสม เพราะว่าอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-๑๙ ตรงห้องประชุมนี้มีพื้นที่กว้างขวางกว่าห้องประชุม

ด้านล่าง ในส่วนของโครงการหมู่บ้านอื่น ๆ ก็คงจะมีปัญหาในส่วนของโครงการของ หมู่ที่ ๒ จะต้องไปแก้ไขในส่วนของชื่อโครงการเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ เพราะ ไม่ใช่เป็นโครงการปรับปรุงการก่อสร้างตรงนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาการประชุม ในครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้ก็ให้ทางสภาฯ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในส่วนของโครงการ ของหมู่ที่ ๓ สืบเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติได้ เพราะจะทำให้มี ความทับซ้อนกับการเทศบาลซึ่งอยู่ในระยะประกันสัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะยังไม่ครบสัญญา ๒ ปี และในส่วนของหมู่ที่ ๖ ก็คงมีอยู่อีกหลาย ๆ เรื่องเพราะในการที่มีพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๖ เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ ก็คงจะให้ในส่วนของคุณชกถามและข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ เพราะเกรงว่า จะเสียเวลาและกระทบต่อวาระอื่น ๆ กระทบก็คงจะมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับวาระที่ ๑ เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ - ทางกองการศึกษาและทางหัวหน้าส่วนมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามี ก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวัน จันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการ จัดส่งสำเนา รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไป ตามระเบียบ มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดำเนินการแก้ไข ก็ได้มีการ จัดส่งเอกสารเพื่อให้ทุกท่านได้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมมีการแก้ไขเพิ่ม หรือไม่ในที่ประชุม สำหรับประธานสภาฯ มีการแก้ไขหน้า ๓ ชื่อของประธานสภาฯ นายธานีศย์ ตรงนี้ชื่อประธานสภาฯ ไม่มีการรันต์ ขอให้ทางท่านเลขานุการได้แก้ไข เป็นนายธานีศย์ ให้ด้วย ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการ ประชุมสภาฯ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓.๑ จะเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุณชกถามบ้านหมู่ที่ ๖ เกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้ด้วย และทางตัวแทนหมู่ที่ ๓ ติดประชุมอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จึง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจึงไม่ได้ร่วมรับฟังในวันนี้ ทางประธานสภาฯ ขออนุญาตนำ

เรียนชี้แจงถ้าหากทางท่านนายกได้ทำการอภิปราย หากมีความสนใจหรือมีข้อซักถาม ในนามประธานสภาฯ ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในส่วนของรายละเอียด กระผมก็นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของทางท่านปลัด อบต. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าที่ไปที่มาของแผน ส่วนของกระบวนการตลอดจนขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ปัจจุบันต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี จากฉบับเดิมเป็นแผน ๓ ปี เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แต่กรณีที่มีโครงการเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ถ้ากรณีไม่มีบรรจุไว้ในแผนและทางผู้บริหารไม่สามารถหยิบยกมาจัดสรรงบประมาณหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน แต่ถ้ามีบรรจุไว้ในแผนแต่ไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการ ดังนั้นก็ถือว่ามีความปลอดภัยและความโปร่งใส ส่วนของโครงการที่จะมีการนำเรียนและขอความเห็นชอบจากทางสมาชิกสภาฯ ในวันนี้สืบเนื่องจากปัญหาที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการของบ้านหมู่ที่ ๓ ตามที่มีการตราข้อบัญญัติไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของบ้านหมู่ที่ ๓ คือ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารอีกหลังหนึ่งในส่วนของกระบวนการที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติมีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาตรงระเบียบที่จะมีการดำเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติได้ การที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติได้นั้นจะต้องดูในส่วนของโครงการอื่น ๆ ที่มีการบรรจุไว้ในแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีโครงการอื่น ๆ แล้ว กระบวนการขั้นตอนแล้วหากไม่มีโครงการอื่น ๆ ถ้าหากไม่ได้มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนก็ไม่สามารถดำเนินการโครงการของบ้านหมู่ที่ ๓ ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ได้มีการนำเรียนทางท่านนายก และทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๓ และทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่ากรณีที่ไม่มีโครงการในแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการดำเนินการอย่างไร เพราะโครงการเดิมคงไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ได้ ปีงบประมาณจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทางท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอโครงการอื่น ๆ ถ้าไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็ไม่สามารถนำมาไว้ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ถ้าเป็นโครงการอื่น ๆ ในการเริ่มก็จะเป็นในส่วนของท่านหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ จะต้องมีการจัดทำประชาคมและนำเข้าประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผมก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์และทางท่านปลัด อบต. ได้มีการแนะนำว่ามีคณะกรรมการอะไรบ้าง ที่จะมาสู่ขั้นตอน

ณ ปัจจุบันนี้ ในส่วนของหมู่ที่ ๖ กระผมก็ทราบเกี่ยวกับปัญหาตลอดในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า คำ ก็สังเกตเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้นั่งเฉยในส่วนของปัญหาของหมู่ที่ ๖ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมก็ได้ขอทางสภาฯ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อที่จะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะตรงนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพราะประปาถังเดิมที่ใช้ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบซึ่งปัญหามีหลายอย่าง เกี่ยวกับแหล่งน้ำและเกี่ยวกับระบบประปาที่ใช้มานานหลายปีและในส่วนของการดูแล ด้านคณะกรรมการประปาหมู่บ้านดูแลระบบประปา หลาย ๆ พื้นที่ก็ใช้ระบบประปาเหมือนกับทางหมู่ที่ ๖ เหมือนกัน แต่หลาย ๆ พื้นที่ก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ แต่กรณีของหมู่ที่ ๖ ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะได้มีการมอบหมายให้กับทางกองช่างได้มีการสำรวจและตรวจสอบอยู่หลายครั้ง ก็เกิดปัญหาจากระบบกรองน้ำซึ่งอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนตอนแรก ซึ่งตรงนี้ก็ต้องการการแก้ไขกระผมก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับด้านงบประมาณในการดำเนินการต้องใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า กระผมได้มีการนำเรียนและมีการนำเสนอทางผู้นำหมู่บ้าน ทางสมาชิกสภาฯ หรือทางพี่น้องชาวบ้าน แม้แต่ในที่ประชุมสภาฯ ก็ได้มีการนำเสนอให้มีการปรับปรุงระบบประปาเดิมให้ดีขึ้น เพราะหลักความคุ้มค่าหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบหรือในส่วนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบ หมู่ที่ ๖ ว่ามีระบบประปาเดิมอยู่แล้วใช้หรือไม่ ตรงนี้เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะตรงนี้ระบบประปาผิวดินของหมู่ที่ ๖ เป็นขนาดกลางเกี่ยวกับครัวเรือนใช้ได้ไม่กี่ครั้งและใช้ได้ก็ครัวเรือน ตรงนี้ใช้ได้ ๑๐๐.๑๕๐ ครัวเรือน แต่ก็คงจะไม่ถึง ๑๕๐ ครัวเรือน สำหรับระบบประปาที่พี่น้องชาวบ้านบางคนเกี่ยวกับผู้บริหารที่เคยมาบริหาร อบต.ปากอ่า คำ ก็ได้มีการนำเรียนว่าน้ำไม่สะอาดน่าจะเป็นการเจาะบ่อบาดาลเพื่อที่จะมาทดแทนหรือในส่วนของน้ำดื่มเพื่ออุปโภคและบริโภคของบ้านหมู่ที่ ๖ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับทางหมู่บ้านบรรจุไว้ในแผนเพราะเป็นความต้องการของหมู่บ้านมา พอทางหมู่บ้านมีความต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือทำระบบประปาเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้มีการนำเสนอต่อสภาฯ ก็ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการแต่งงบประมาณของทาง อบต. ไม่เพียงพอ แต่ก็ยังมีส่วนของเงินทุนสำรองเงินสะสมรองรับอยู่ ก็ได้มีการขอให้ทางสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติในส่วนของงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับทางหมู่ที่ ๖ ปรากฏว่าได้มีการขุดเจาะแล้วตรงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่ที่ ๖ แต่ปรากฏว่าตรงนี้ไม่ได้รับน้ำ และไม่ได้ความลึกตามแบบแปลนตามที่ทางกองช่างได้ให้ทางวิศวกรได้มีการกำหนด และทางผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ตรงนี้มีอุปสรรคหลายอย่างที่ได้มีการนำเรียนมาเพื่อทราบ ดังนั้นการขุดเจาะบ่อบาดาลจึงชะงักอยู่ตอนนี้ เพราะว่าในพื้นที่ไม่กว้างและมีการสูบน้ำที่ทั้ง ๔ จุดแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นในส่วนของเงินทุนสำรองเงินสะสมสามารถใช้ได้ไปถึงเดือนกันยายน ถ้านับจากเดือนนี้ไปก็เหลืออยู่ประมาณ ๔ เดือน ซึ่งถ้ามีพื้นที่ใหม่หรือว่าตรงจุดอื่น และได้ให้คำแนะนำตั้งแต่แรกว่าถ้ามีชาวบ้านในหมู่บ้านอุทิศที่ดิน ก็สามารถดำเนินการต่อได้แต่การดำเนินการแต่ละขั้นตอนนี้ก็ต้องมีระยะเวลาในการ

ดำเนินการ ซึ่งก็มีผู้ใจบุญในส่วนของพี่น้องชาวบ้านในหมู่ที่ ๖ ได้มีการอุทิศที่ดินโดยได้ขิ้นมายัง อบต. โดยแกนนำของทางผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการหมู่ที่ ๖ ข้อเท็จจริงคือจะมอบที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาล กระผมก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน แต่เจ้าของที่ดินได้มีการสอบถามว่ามีโฉนดที่ดินจริง แต่ปรากฏว่าได้นำที่ดินไปจำนองจะนำเงินมาซื้อที่ดินแปลงนั้น แต่ได้นำที่ดินบางส่วนที่จะทำการอุทิศที่ดินไปจำนองให้กับทางสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สาขาบัวสลี และพื้นที่ที่ติดจำนองผู้รับจำนองมีสิทธิ์กว่าผู้จำนอง ในส่วนของผู้จำนองมีสิทธิ์ในการไถ่ถอนที่ดิน แต่กรรมสิทธิ์มีการโอนให้กับทางผู้รับจำนองคือทางสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สาขาบัวสลี จะมีการแบ่งพื้นที่ไม่สามารถทำได้เพราะต้องมีการติดต่อไปยังสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นผู้รับจำนองแต่ระบบของทางสหกรณ์ผู้จัดการไม่สามารถอนุญาตหรืออนุญาต ตรงนี้จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการคณะกรรมการของทางสหกรณ์ แต่วันนั้นก็ได้มีการนำเรียนว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง ก็ได้มีการแนะนำไปกับทางผู้ใหญ่บ้านและทางสมาชิกว่าในกรณีที่จะทำการแยกโฉนดที่ดินก็สามารถดำเนินการได้อยู่ แต่ก็ต้องมีการประเมินที่ดินว่าที่ดินที่จะมีการอุทิศให้กับที่หลวง หรือทางหมู่บ้านและทาง อบต. จะต้องให้ทางที่ดินทำการประเมินว่าที่ดินที่มีการแฉโฉนดออกไปมีพื้นที่เท่าไร และคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร ก็จะต้องไปหากล้างว่ามีจำนวนราคาต่ำหรือสูง ตามที่เจ้าของที่ดินได้จำนองไว้ถ้ากรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือมีมูลค่าน้อยกว่าไม่มากกว่าจำนวนเงินที่ได้มีการกู้มา ทางคณะกรรมการในการบริหารอาจจะไม่ยินยอมก็ได้เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางคณะกรรมการ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการนำเสนอในส่วนของวาทาแล้ววาทาทางผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และทางคณะกรรมการหมู่ที่ ๖ จะให้ทางกองช่างและให้ยืนยันว่าจะให้ทาง อบต. ป่าก่อดำ ดำเนินการติดตั้งห้องสูงระบบประปาเหมือนเดิม เพราะว่าตอนแรกจะเอาโครงการอื่นมารองรับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ทางกองช่างประสานไปยังทาง อบจ. เชียงราย เพื่อที่จะมาตรวจธรณีพิสิกส์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน จะมีอยู่ ๓ จุด จุดเดิมอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพราะตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาและถือโอกาสชี้แจงเกี่ยวกับระบบประปาของบ้านหมู่ที่ ๖ และได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เตรียมพร้อมในส่วนของอุปกรณ์เพื่อทำการตรวจวัดธรณีพิสิกส์ทั้ง ๓ จุด ป่าชุมชนที่ดิน นสล. หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ร่วมกันดูแล และอีกจุดคือจุดประปาเดิม ในส่วนของการดำเนินการว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งได้มีการจัดส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วแต่ทาง อบจ. เชียงราย ยังไม่ได้ตอบกลับเป็นหนังสือว่าจะมาตรวจสอบเมื่อไหร่ ถึงแม้ทาง อบจ. เชียงราย ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ อาจจะมีการขุดเจาะความลึกเท่าเดิมหรือจะมีการขุดเจาะลึกกว่าเดิม ลำดับต่อไปถ้าทราบเกี่ยวกับระดับน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปคือจะต้องขออนุญาตทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะจะต้องดำเนินการขอทางผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตในการใช้ที่ดิน นสล. เพราะถือว่าเป็นจำนวน ๒ แปลง ตรงนี้ก็ต้องดำเนินการขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายใหม่อีกครั้ง เพราะถือว่า

เปลี่ยนพื้นที่เจาะใหม่ ของหมู่ที่ ๖ ตามที่ได้มีการขุดเจาะที่ผ่านมาในช่วงของเดือน เมษายน ได้มีการขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๓-๔ เดือน ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตใช้พื้นที่มา ก็จะได้ ดำเนินการในช่วงของเดือนกรกฎาคม กระทบก็นำเรียนชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อที่ทุก ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทาง ผู้ว่าจังหวัดเชียงรายได้ทำการอนุญาต ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและใน ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถ้าได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ในการเจาะบ่อดาดก็ ได้ให้ทางผู้รับจ้างไปขอกับทางกรมทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะมาเจาะบ่อดาด โดยกรม ทรัพยากรน้ำก็จะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ ก็เพิ่มขึ้นมาอีก ๑ เดือน และดำเนินการเจาะบ่อดาดอีก ๔๕ วัน ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการถือว่าใช้เวลาหลายเดือน ตอนนี้โครงการ งบประมาณเดิมยังคงอยู่ เงินทุนสำรองเงินสะสมสามารถใช้ได้ถึงเดือนกันยายนที่ สามารถดำเนินการตามระยะเวลาได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนพื้นที่ในการเจาะและพื้นที่ หรือที่ดินเป็นที่ดิน นสล. ก็ต้องผ่านขั้นตอนขออนุญาตทางผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย ตรงนี้ต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้การอนุญาตถึงจะดำเนินการได้ ถ้ามี การดำเนินการต่อก็ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขอทางกรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับด้าน โครงสร้าง เงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ถ้าหากหาคู่สัญญาไม่ได้การกันเงินงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสมไม่สามารถ ต่อไปได้ เพราะด้วยในส่วนของเรื่องกฎหมาย ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้สิ้น เดือนกันยายนโครงการตรงนี้อาจจะตกไป ถ้าระเบียบมีการกำหนดไว้ว่าสามารถ ต่อไปได้อีก ๒ เดือน การต่อสัญญาหรือการต่อทางด้านงบประมาณตรงนี้ก็ต้องให้ ทางสภาฯ เป็นผู้กันเงิน เพราะตรงนี้เป็นอำนาจของทางสภาฯ ในส่วนของขั้นตอน และกระบวนการในส่วนของขุดเจาะบ่อดาดว่ามีขั้นตอนขนาดไหน ถ้ากระทบ พุทธิผลในส่วนของทางปลัด รองปลัด ผอ.กอง แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งฟังอยู่ในที่ประชุม แห่งนี้ ก็สามารถเพิ่มเติมมาได้เพราะกระทบไม่ได้เป็นข้าราชการ กระทบก็มาจาก ชาวบ้านเหมือนกัน กระทบก็อยากนำเรียนในส่วนที่ทุกท่านรับทราบพร้อมกันว่า กระทบมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับทางพี่น้องชาวบ้านขนาดไหน เพราะถ้ามี ปัญหาทางกระทบก็ไม่ได้นั่งนอนใจพยายามตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวบ้านมาตลอด แต่ ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการเจาะบ่อดาด เพราะไม่มีน้ำที่จะมาทำใน ส่วนของระบบประปา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การขยายระบบประปาก็ เหมือนระบบประปาของบ้านหมู่ที่ ๒ เพราะเป็นการก่อสร้างหอดึงสูงแต่ก็ต้องดูด้วย ว่า ณ ปัจจุบัน ไม่มีบ่อดาดเพื่อทำระบบประปาตรงนี้ในส่วนของงบประมาณก็ถือ ว่าเป็นงบประมาณปกติก็คือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าหากหาคู่สัญญาไม่ได้ในส่วน ของระเบียบก็ต้องมีการกันเงินงบประมาณไว้อีก ๑ ปี ต้องให้ทางสภาฯ เป็นผู้อนุมัติ แต่ถ้าหากคู่สัญญาได้ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารตามระเบียบถ้าไม่มีบ่อดาดเพื่อ จะทำระบบประปา จะดำเนินการทำระบบประปาหอดึงสูงไม่ได้ ดังนั้นทราบได้ที่ยัง ไม่มีบ่อดาด ก็ยังไม่สามารถดำเนินการระบบประปาได้ ด้วยหวังระยะเวลาที่เหลือ อีกสี่เดือน ซึ่งก็เป็นไปได้ยาก แต่การหาพื้นที่และหาบ่อดาดเจาะบ่อเพื่อหาระบบ

น้ำเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ ตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าจะดำเนินการทันหรือไม่ กระทบบอกแล้วว่าคงเป็นไปได้ยาก ประกอบกับส่วนของวาระในการดำรงตำแหน่ง ทุกคนในห้องนี้มีใครสามารถยืนยันได้บ้างว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ ท่านสามารถยกมือได้ จริง ๆ แล้ว ตามระยะเวลาที่ทาง อบต. ได้เคยมีการกำหนดการเลือกตั้งของทาง อบต. ถ้าหากไม่มีสถานการณ์ โควิด-๑๙ อบต. ทั่วประเทศก็คงจะมีการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ก็คงไม่มีการประชุมทำการชี้แจง ดังนั้นกระทบกลัวในส่วนของพัฒนาของหมู่ที่ ๖ ว่าหมู่บ้านอื่นได้รับโครงการพัฒนาหมู่บ้านแต่บ้านหมู่ที่ ๖ ไม่ได้โครงการสำหรับหมู่บ้านเลย ทุกท่านก็ต้องทราบว่างบประมาณของหมู่ที่ ๖ ดำเนินการไม่ทันโครงการนี้ก็จะต้องตกไป ด้วยระยะเวลาและด้วยระเบียบ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันห้วงระยะเวลาอยู่แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทบก็กลัวจะเป็นปัญหา ทางท่าน ส.อบต.สฤติย์ เสี่ยงแขก ครับขอความกรุณารักษาamarath ด้วย เพราะมีเสียงรบกวนในการอภิปราย กระทบก็เกรงว่าในส่วนของบ้านหมู่ที่ ๖ ถ้ากระทบไม่ได้มานำเรียนในที่ประชุม ให้ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ หรือทางผู้นำหมู่ที่ ๖ ก็จะมีการตราหน้าว่าโครงการหมู่ที่ ๖ ทำไม่ถึงไม่ได้ดำเนินการ โดยที่กระทบไม่ได้มีการนำเรียนหรือชี้แจง กระทบได้มองเห็นว่าถือเป็นโอกาสที่ดี ในวันนี้กระทบได้นำเรียน ใน ส่วนของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน ต่อหน้าทางท่านปลัด รองปลัด นี้ และทางราชการ ทุกส่วนที่มาร่วมประชุมในวัน แม้แต่ทางผู้นำหมู่ที่ ๖ ทางผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่ที่ ๖ และกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ด้วยในส่วนที่กระทบได้มาบริหารงานในส่วนนี้ กระทบมองแล้วว่าโครงการของหมู่ที่ ๖ ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แน่นนอน ๑๐๐% แต่ผมก็ได้มีการประสานงานกับทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่ที่ ๖ ว่าไปหารือกับทางผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๖ ถ้ามีโครงการอื่นหรือไม่ ที่จะสามารถโยกมาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพราะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการได้ ด้วยหวังของระยะเวลาและด้วยระเบียบข้อกฎหมาย กระทบก็กลัวเสียโอกาสแต่ก็ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ทางสมาชิกก็ได้มีการนำเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเหมือนกับลักษณะของหมู่ที่ ๓ ก็ได้มีการประชุมระดับหมู่บ้านว่าจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒/๑ และ ๗/๒ ตรงนี้เป็นถนนเชื่อมต่อซอย กระทบก็ได้มีการนำเรียนในส่วนของหมู่บ้าน และได้มีการแนบในส่วนของคำร้องและแนววาระการประชุมของหมู่บ้าน มาให้กับทาง อบต. ก็เข้าสู่การนำเข้าบรรจุไว้ในแผนซึ่งผ่านทางคณะกรรมการแผนมาแล้วจนกระทั่งมาเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๘ / ๒๕๖๔ ในฐานะที่กระทบเป็นผู้บริหารได้รับความไว้วางใจทั้งในเขตพื้นที่ อบต.ปากอ่า กระทบก็ต้องดูแลทุกหมู่บ้านไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะไม่ ให้หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งขาดการพัฒนา ไม่ใช่ผมมองผมว่า กระทบอยากดำเนินการก่อสร้างถนนอย่างเดียว กระทบก็ได้มีการนำเรียนแล้วว่าในเมื่อโครงการเดิม ด้วยหวังระยะเวลาและด้วยระเบียบไม่สามารถดำเนินการได้ กระทบก็อยากจะนำเรียนในส่วนของ ทางบ้านหมู่ที่ ๖ และมีความเข้าใจ ตรงนี้ก็ถือว่าแล้วแต่พี่น้องชาวบ้าน ในเมื่อกระทบก็ได้มีการนำเรียนไปเรียบร้อยแล้ว และได้

ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรรมเรียบร้อยแล้ว และผมก็อยากให้ทางตัวแทนของหมู่บ้าน ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงนี้ก็ได้นำเรียนชี้แจงต่อหน้าข้าราชการ และในส่วนของสมาชิกสภาฯ ก็ต้องมีการพิจารณาในการลงมติความเห็นชอบ ซึ่งในส่วนของการร่างแผนในวันนี้ไม่ได้จะมีการปรับเปลี่ยนทันที ก็คือแค่บรรจุไว้ในแผนว่าโครงการก่อสร้างของที่ ๖ ที่ได้นำเรียนขึ้นมาและส่วนของหมู่ที่ ๓ ที่ได้มีการนำเรียนขึ้นมาเหมือนกัน เพื่อนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้หมายความว่าโครงการทั้งสองโครงการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๔ แต่ก็ยังมีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนละเรื่อง ในส่วนของการเจาะบ่อบาดาลก็ถือว่ายังอยู่ในห้วงระยะเวลาในการดำเนินการอยู่ไม่ได้ตัดโครงการนี้ออก ไม่ใช่มีความเข้าใจว่าโครงการนี้จะไม่ได้ดำเนินการแล้ว แต่โครงการนี้ถ้าไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน ในปี ๒๕๖๔ ของหมู่ที่ ๖ แต่ถ้ามีการบรรจุไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยห้วงระยะเวลาไม่สามารถดำเนินการส่วนของการก่อสร้างขยายระบบประปาให้อ่างสูงตัวใหม่ได้ ก็จะทำให้ทำเสนอไปยังสภาฯ เพื่อให้ทางสภาฯ อนุมัติเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเดิม แต่หากไม่มีโครงการบรรจุไว้ในแผนก็ไม่มีโครงการรองรับ พอสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมู่ ๖ ก็ไม่ได้รับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ที่กรรมและมีการนำเรียนเกี่ยวกับห้วงระยะเวลาเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการตามโครงการ หรือกลัวกรรมจะโกหก ทางข้าราชการแม้แต่ทางท่านปลัด รองปลัด แม้แต่ข้าราชการท่านใดท่านหนึ่งยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้และกรรมก็อยากจะให้บอกตรงนี้เลยว่าที่กรรมได้มีการนำเรียนมาทั้งหมด ไม่มีในส่วนของระเบียบและกฎหมายรองรับ สามารถดำเนินการได้แน่นอน แต่ก็อยากให้ยืนยันตรงนี้เหมือนกัน กรรมขอขอบคุณทางท่านประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสกรรมได้มีการนำเรียนและชี้แจงมาโดยตลอด ถือว่าเป็นการไขข้อข้องใจผู้นำหมู่บ้านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ กรรมอยากให้ผู้ที่ให้คำแนะนำในส่วนที่ไม่เข้าใจที่มานั่งรับฟัง ในส่วนที่กรรมได้นำเรียนในวันนี้ เพื่อที่จะหายข้อสงสัย เพราะว่าเกี่ยวกับระเบียบต้องมีการติดตามอยู่ตลอดเวลากฎหมายได้ไม่ได้มีการย้อนหลังไป ๑๐ ปี เพราะเราจะต้องใช้กฎหมาย ณ ปัจจุบัน เพราะต้องอ้างอิงกฎหมายปัจจุบันเป็นหลัก เพื่อประกอบกับกฎหมายอื่นที่ผ่านมา ๑๐ กว่าปีอยู่ตรงนั้นคือกฎหมายรอง ตรงนี้กฎหมายปัจจุบันถึงเป็นฉบับแก้ไข เพิ่มเติม โดยเฉพาะข้าราชการทุกท่านกรรมได้มีการนำเรียนทุกท่านมาตลอด ตรงนี้กรรมก็มีการแถลงและอภิปราย หากใครที่ไม่เข้าใจหากท่านใดไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ กรรมก็นำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง.

-ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกที่ได้นำการแถลง ผอ.กองช่าง มีเพิ่มเติมหรือไม่
- กรรมขอเพิ่มเติมเรื่องข้อมูลในการที่จะเพื่อการประกอบการพิจารณาและได้รับความรู้ไปพร้อมเพรียงกัน ตรงนี้ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและทางด้านงบประมาณในส่วน of หมู่ที่ ๖ ได้มีเจตนากรรมได้มีการขอเพิ่มโครงการ เพราะอยากได้นำใช้ แล้วตรงนี้กรรมไม่ได้นิ่งดูตาย ก็ได้มีการประสานงานไปยังสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ไม่ได้มีการแจ้งให้นำเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโฉนดปัญหาตามที่ทำท่าน

นายกได้นำเรียนไปเบื้องต้น เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาได้มีการระบุเกี่ยวกับพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ คือ มีอยู่ ๓. ข้อ ในการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการประปาคือ ๑. ที่ดิน นสล. มีการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้วหรือยัง ๒. ไฟฟ้า ๓. แหล่งน้ำ มีหรือเปล่าตรงนี้เป็นข้อมูลหลักเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องของโครงการประปาได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์เป็น ลำดับแรก มีทั้งคุณและโทษ ถ้าการพิจารณาผิดจากทั้ง ๓ กรณี พิจารณาในความ ๑๕๗ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาว่าสามารถก่อสร้างได้เข้าตามหลักเกณฑ์ทั้งลำดับ ๓ ลำดับนี้หรือไม่ ก็ได้มีการสำรวจที่ดิน นสล. แล้ว มีการตกลงในเรื่องของเฟสไฟฟ้า แต่ปรากฏว่ามีสิ่งกีดขวาง ไม่สามารถรองรับแรงดันการผลิตประปา ในการสูบน้ำของซัมเมอร์สได้ ตรงนี้ต้องใช้กำลังไฟฟ้าในการผลิตที่มีความสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นต้องมีการดึงไฟสองเฟส ที่ดินสาธารณะ เข้าช่วยสามารถดำเนินการได้ แหล่งน้ำถ้าอยู่ในงบประมาณก็สามารถดำเนินการขุดเจาะได้อยู่ หากแผนเดิมที่มีการประสานงาน กับทางเจ้าหน้าที่และใช้งบประมาณเดิม มีวงเงินไม่เพียงพอตามแผนเดิม ปรากฏว่ามีการกำหนดงบประมาณอยู่ที่ ๒๖๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นการขยายเขตไฟฟ้าต้องใช้จำนวนเงินที่สูง จากจุดบริเวณปากซอยเข้าถึงบริเวณขุดเจาะบ่อบาดาลประมาณ ๔๕๐ เมตร ตามที่ได้มีการสำรวจและกระผมได้มีการสอบถามจากทางไฟฟ้ามาประมาณ ๔๕๐ เมตร กระผมได้เข้าไปถามทางไฟฟ้าสาขาแม่ลาวในกรณีมีไฟฟ้าเพียงเฟสเดียวแต่ยังคงมีเสาไฟฟ้า ตรงนี้งบประมาณก็ยังไม่สามารถไม่ได้เพราะต้องเข้าไปประสานงานกับทางไฟฟ้าอีกครั้ง เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณต้องตั้งงบประมาณไว้กับไฟฟ้าจำนวน ๒ เฟส ในส่วนของการเจาะบาดาลงบประมาณเดิมจากไฟฟ้าที่มีการอุดหนุนให้กับทางไฟฟ้าเพื่อที่จะขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งเฟส ตรงนี้ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ต้องมีการปรับแผนเพราะตัวนี้ความยาวที่ทำการขยายประมาณ ๔๕๐ เมตร ตรงนี้เกี่ยวกับด้านเทคนิคทางด้านวิศวกรรมความลึกที่ทาง อบจ. เชียงราย ได้มีการบันทึกไว้ซึ่งได้มีการแจกเอกสารเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาร่วมกันแล้วในส่วนของการทางธรณีฟิสิกส์การผลิตกระแสไฟฟ้าในการหากุดระดับน้ำความลึกอยู่ที่เท่าไรปริมาณน้ำมีจำนวนเท่าไรตรงนี้สามารถดูข้อมูลได้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์

*****รายละเอียดตามเอกสารแนบ*****

คือต้องอยู่ที่ระดับ ๑๔๐ เมตรถึงจะมีน้ำใช้อย่างคงที่และสม่ำเสมอในการตั้ง
งบประมาณไว้ ๒๖๐,๐๐๐ บาทตรงนี้เห็นว่ายังไม่เพียงพอ ก็จะมีปัญหาตรงนั้นเพิ่ม
เข้ามาเป็นตั้งงบประมาณตรงนี้ต้องมีการอนุมัติเพิ่มงบประมาณขึ้นมา ตรงนี้ก็อยู่ที่
ทางสภาฯ จะเห็นความสำคัญ แต่กระผมได้มีการสำรวจในส่วนของประปาเดิมถ้าใน
กรณีที่ว่านำงบแล้วข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระผมก็ได้มีโอกาสหารือ
กับทางคณะกรรมการทั้งหมดและมีการหารือกับทาง ส.อบต.สมบัตี รัตเร็ว ถ้าใน
กรณีของหมู่ที่ ๖ ก็ต้องนำมารวมกันเพราะว่าประปาตัวเดิมของหมู่ที่ ๖ เป็นประปา
เก่าประปาของหมู่ที่ ๖ ใช้ตัวของระบบกรองที่ผิดเพราะจะต้องเพิ่มระบบกรองอีก
หนึ่งตัว คือเป็นระบบกรองที่มาจากชั้นสารกรอง ตามมาตรฐานงบประมาณที่ต้องใช้
อยู่ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทในส่วนของงบการเจาะบ่อบาดาล ที่ต้องเจาะความลึก
๑๔๐ เมตรเป็นต้นไปงบประมาณก็อยู่ที่เกือบ ๔๐๐,๐๐๐ บาทตรงนี้ถือว่าเป็นการ
แนะนำจากการที่ได้มีการออกแบบจากตำบลอื่นมาก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่
ก็ได้มีการปรับปรุงระบบประปาอยู่หลายตำบลเพราะถือว่าเป็นปัญหาสำหรับทุก
พื้นที่หากมีการปรับปรุงจะสามารถใช้ได้สองระบบซึ่งความลึกจะมีความลึกมากกว่า
เดิมหากน้ำประปาจะให้มือน้ำผลิตภัณฑ์ได้ต้องใช้แรง ๕ คิว ด้านความลึกได้มี
ข้อกำหนดไว้ตามจำนวนคิว ฉะนั้นกระผมก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของงบประมาณ
และเรื่องสถานที่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ค่าใช้จ่ายก็ย่อมสูงขึ้นเพราะฉะนั้น
ก็อยากจะให้ทางสภาฯ รับทราบข้อมูลในตรงนี้เพื่อร่วมพิจารณาร่วมกันในด้านความ
คุ้มค่าของโครงการที่สามารถเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การพิจารณาว่าหากจะ
ดำเนินการโครงการซักโครงการต้องพร้อมอยู่ ๓ เรื่อง ไฟ น้ำ ที่ดินเป็นที่สาธารณะใช่
หรือไม่ ขอเพิ่มเติมข้อมูลจากทาง อบจ.เชียงรายได้มีการทำธรณีพิสัยโดยใช้
เครื่องมือของทาง อบจ. ถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่ต้องทำการจ้างค่าใช้จ่ายอยู่ที่
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาจากลำปางเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ของทาง อบจ. ก็ได้ทราบ
เกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้นว่าจะมีการออกแบบด้านความลึกเท่าไร เพราะเดิม
ได้มีการออกแบบความลึกต้นทำให้ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างสม่ำเสมอการจะทำระบบ
ประปานั้นต้องมีความลึกมากกว่านี้สถิติทรัพยากรบาดาลเกี่ยวกับความลึกของน้ำจากมี
ความร้อนเพิ่มขึ้นประปาแบบน้ำต้นใช้ได้ไม่นานผมก็อยากจะฝากข้อมูลเพื่อการ
ประกอบการพิจารณาจากทางสภาฯ ด้วย

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทาง ผอ.กองช่าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำมาประกอบการ
พิจารณาในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้ตามที่ทางท่านผู้บริหารได้มีการ
นำเสนอทางนักวิเคราะห์ฯ มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางสภาฯ ได้
พิจารณาร่วมกัน

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนใน
ที่ประชุมว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๓ ว่ามี
กระบวนการขั้นตอน ๑ ๒ ๓ จนกระทั่งให้ทางผู้บริหารได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบว่ามีกี่ขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้าง

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ

นักวิเคราะห์ฯ.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิชาวุช รักพุทธคุณ กระผมขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับกระบวนการของแผนฉบับนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เป็นการเพิ่มเติมโครงการจำนวนหนึ่งโครงการและเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงโครงการจำนวนหนึ่งโครงการเพิ่มเติมในส่วนของโครงการของหมู่ที่ ๓ และมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน หมู่ที่ ๖ ซึ่งเดิมของบ้านหมู่ที่ ๖ ข้อความก็คือถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ / ๒ เปลี่ยนเป็นถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ / ๒ และ ๗ / ๒ เพิ่มงบประมาณในส่วน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้คือในส่วนองรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระบวนการก็คือมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่าง ก็คือในช่วงปลายเดือนเมษายนได้รับคำร้องจากทางหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ในการขอ การเปลี่ยนแปลงโครงการและทางคณะกรรมการแผนและทางท่านนายกก็ได้ให้ ดำเนินการในส่วนองคณะกรรมการแผนทางด้านคณะกรรมการแผน จึงได้มีการ ประชุมทางคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาประชุม กันเมื่อ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และได้มีการนำเรียนร่างฉบับนี้สู่คณะกรรมการ พัฒนาทางคณะกรรมการพัฒนาก็ได้ทำการพิจารณาเห็นชอบในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาแล้วก็ได้มีการนำ เรียนท่านนายกท่านนายกก็ได้มีการยื่นญัตติกับทางสภาฯ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก็เลยเข้าสู่กระบวนการนี้ในการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็จะ เป็นเกี่ยวกับระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนองกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเพียงเท่านี้ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฉบับนี้เป็นเพียงการ เพิ่มเติมโครงการหมู่ที่ ๓ และมีการเปลี่ยนแปลงของบ้านหมู่ที่ ๖ เกี่ยวกับ รายละเอียดของหมู่ที่ ๖ ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนองงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติก็จะต้องเป็นครั้งต่อไป ในครั้ง นี้เป็นในส่วนองการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๘ เพียงอย่างเดียว กระผมขอเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางนักวิเคราะห์ฯ ในการพิจารณาก็คงจะมีการพิจารณาอย่างละเอียด ทางพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๖ อาจจะรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหมู่บ้านว่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ตรงนี้จะมีการพิจารณาในส่วนองแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ เลยให้ทางผู้บริหาร และทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ทำการอธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบมี ทางหมู่ที่ ๖ ได้มีการสอบถามว่าทำไมต้องมาหารือเกี่ยวกับแผน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของ ทางคณะกรรมการแผน ได้มาประชุมในเรื่องของแผนมีข้อสงสัยทำไมต้องมีการ เพิ่มเติมในส่วนองแผนว่ามาจากทางคณะกรรมการแผน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมี การพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการพิจารณาก็คงจะใจเย็น และร่วมพิจารณา ร่วมกัน กระผมอยากจะให้ทางเลขานุการของทางคณะกรรมการแผนซึ่งสมาชิกสภาฯ ได้หลายท่านไม่ได้เป็นคณะกรรมการก็มีข้อสงสัยในการประชุมเรื่องของแผนแม้แต่ กระผมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแผนก็เลยไม่รับทราบในเรื่องของการบันทึกประชุม ตรงนั้นเพื่อเป็นการ ประกอบการพิจารณาเดี่ยวจะให้ทางเลขานุการคณะกรรมการแผน

ปลัด อบต.

แนะนำการบันทึกประชุมของคณะกรรมการแผนได้มาอ่านให้กับในที่ประชุมได้รับทราบ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตรงนี้ก็ถือว่ามีหลายหลายเรื่องร้องและจุดตรงนี้อยู่จริง ๆ แล้วถ้าได้นำตั้งแต่แรกจากที่ได้มีการเจาะก็คงจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนพอได้นำมาแล้วและทำระบบหรือถึงว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนของระบบประปาซึ่งทางชาวบ้านหรือถ้าสมาชิกสภาฯ ทางผู้บริหาร ก็ได้มีการวางแผนกันหมดแล้วแต่ตรงนี้จะไปสะดุดในเรื่องของน้ำเพราะไปขุดเจาะในบริเวณที่ไม่มีน้ำ พอเป็นเหตุในเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของสถานที่ซึ่งก็ได้รู้ว่าบริเวณพื้นที่เดิมไม่สามารถขุดเจาะ ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเดิมหาสถานที่ดำเนินการใหม่ ทางผู้บริหารก็ต้องดูถ้าหากไม่ได้ดำเนินการจะมีวิธีการจัดการอย่างไรซึ่งทางชาวบ้านเองเข้าใจว่าห้วงระยะเวลาคงเหลือเท่าไรและงบประมาณในการดำเนินการ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการแผนซึ่งกระผมเป็นเลขฯ ตั้งแต่คณะกรรมการสนับสนุนแผนแล้วที่มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากทางคณะกรรมการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแผนได้เองก็ต้องมีการจัดประชุมหรือตั้งแต่ผู้นำและมีการสอบถามไปยังชาวบ้านก็ได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการตรงนี้ แต่มาถึงตรงนี้ก็รู้มีความคิดที่หลากหลายแล้วก็ไม่ว่ากันซึ่งเรายังมีโอกาสที่จะได้ทำการหารือความคิดที่แตกต่างความที่มีความหลากหลายหากผ่านจากวันนี้ไปก็คือหลุดกับการทำงานจากสภาฯ จะพิจารณาไปทิศทางใด ก็จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันและไม่ว่าจะทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำและฐานะสมาชิกสภาฯ เพื่อดำเนินการไปทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการบันทึกประชุมคณะกรรมการแผนจากการหารือและให้คณะกรรมการสนับสนุนแผน ดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาซึ่งกระผมเป็นเลขฯพิจารณาหารือในที่ประชุมว่ามีโครงการไหนบ้างของบ้านหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ก็มีการหารือว่าองค์การที่มีอยู่ในข้อบัญญัติไม่สามารถดำเนินการได้แล้วจะนำโครงการไหนมาดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป ตอนนี้ทางหมู่บ้านได้ทำการหารือกันก่อนที่จะนำมาสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแผนก็ตอนมาดูในส่วนของแผนถ้าหากไม่มีอยู่ในแผนก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงแผนจะมีการปรับแผนเพื่อให้มีโครงการอยู่ในแผนความต้องการในแผนถ้าหมู่บ้านมีความต้องการตรงกันหรือไม่ตอนนี้ของหมู่ที่ ๓ ในส่วนของหมู่ที่ ๖ เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะระหว่างที่ส่งโครงการเค้าบรรจุในแผนจะได้มีการหารือว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ซอยไหน ทางหมู่บ้านก็ได้มีกำหนดว่าจะดำเนินการซอยนี้ คสล. ซอย ๑ / ๒ และ ๗ / ๒ และได้มีการเผื่อแผนไว้ในปีหน้าในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนว่ายังคงมีเวลาตอนนี้ยังไม่สิ้นปีงบประมาณเพราะว่ายังสามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้แต่ตอนนี้เป็นห่วงซึ่งอยู่ในคนละซอกกัน ซึ่งเป็นงบประมาณคนละตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกันประเด็นหลักที่สุดคือถ้าไม่ได้นำหรือถ้าจะไม่เกิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและย้อนกลับมาในเรื่องของสถานที่ที่จะดำเนินการเจาะระหว่างความต้องการของทางพี่น้องชาวบ้านและทางผู้บริหารชัดตรงนี้เพราะทางผู้บริหารก็

ได้มีการเสนอหาแนวทางออกและเกี่ยวกับห้วงระยะเวลาว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่เพราะดำเนินการหลายขั้นตอนและในห้วงระยะเวลาที่เหลืองบประมาณในการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณจะอยู่ได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะทันห้วงระยะเวลาหรือไม่ถ้าหากไม่ทันตัวถังตรงนี้แหละก็ได้มีการนำถนนเพื่อมารองรับถ้าหากระยะเวลาในการดำเนินการขุดเจาะไม่ทันตามที่ทางช่างได้มีการนำเรียนที่สำคัญ ๓ ข้อคือ น้ำ ไฟ ที่ดิน สูบน้ำสามารถสูบขึ้นมาได้หรือไม่เรื่องของที่ดินอยู่ในห้วงระยะเวลาจะสามารถดำเนินการได้ทันหรือทำการขุดเจาะถ้าเจอน้ำก็สามารถดำเนินการได้หมดแต่ผมก็ได้มีการหารือกับทางช่างในกรณีถ้ามีไฟพอ มีน้ำหรือถึงสามารถใช้ประโยชน์ได้พื้นที่มีความใกล้เคียงหรือไม่ สามารถจัดเก็บน้ำดีไว้ได้และนำไปติดตั้งใช้กับห้อง ก็หารือกันเป็นอีกแนวทางตรงนี้ก็ต้องการหารือร่วมกันและ มีความเข้าใจตรงกันว่าจะมีการดำเนินการไปทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อที่ทางผู้บริหารจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขุดเจาะก็คือบริเวณที่ดินเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีน้ำปริมาณมากพอแค่ไหนหากมีน้ำก็สามารถขับเคลื่อนได้ดำเนินการได้ และก็ได้ดำเนินการตามแผนต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากทางผู้นำหมู่บ้านสมาชิกสภาฯหรือพี่น้องชาวบ้านไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถซักถามหารือในที่ประชุมได้แล้วผมก็ขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ถ้าวาลูมเครือในส่วนของโครงการของหมู่ที่ ๖ ก่อนที่จะให้ทางสมาชิกได้มีการสอบถามและมีการอภิปราย กระผมขออนุญาตให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ เนื่องจากเป็นทางผู้นำหมู่บ้านและตามที่ทางผู้บริหารในทางเจ้าหน้าที่ได้นำแถลงให้กับทางที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ให้ทางสภาฯพิจารณาเกี่ยวกับโครงการที่มาบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่และจะให้ทางคณะกรรมการของหมู่บ้านและให้ทางสมาชิกสภาฯได้ทำการอภิปราย ก่อนที่จะให้ทางสภาฯได้พิจารณาขอเชิญทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดิฉันได้มาในวันนี้ก็จะมารับฟังในเรื่องของแผนในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาล เพราะเป็นความต้องการของทางพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๖ เพราะตอนแรกคิดว่าจะมีการดำเนินการไม่ทันจึงได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการทำถนนปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการหมู่บ้านทางคณะกรรมการหมู่บ้านยืนยันว่าจะเอาโครงการเดิมดำเนินการเจาะบ่อบาดาลและห้องสูงเปลี่ยนแปลงโครงการก็ขอแนะนำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ.

ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่ที่ ๖

- ทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

- ขออนุญาต ประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่กระผมมาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้มีความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมากที่สุดอยากได้โครงการนี้เป็นโครงการแรกแต่ในเรื่องของถนนกระผมไม่มีความต้องการเพราะถนนสามารถเดินทางได้ตลอดแต่ด้วยความต้องการน้ำเพราะว่ามีงบประมาณในการดำเนินการอยู่แล้วที่ต้องการใช้น้ำถึงนานเท่าไรก็จะรอเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดปิดน้ำประปาของหมู่บ้านเพราะมีช่วงเวลาของการเปิดปิดและน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานกระผมมาในวันนี้เพื่อที่อยากจะบอกถึงความ

ต้องการว่าอยากได้โครงการประปา เกี่ยวกับถนนครับผมไม่มีความต้องการ กระทบ
นำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่
จะมีการพิจารณาให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการอธิบายข้อซักถามในเรื่องของแผนกขอ
เชิญทางสมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๖ เพราะ
หมู่ที่ ๓ ไม่มีเรื่อง ขอเชิญ ทาง ส.อบต. ทั้งสองท่านก็สามารถทำการอภิปรายได้

ส.อบต.หมู่ที่ ๖.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายท่าน
สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปัญหาของบ้านหมู่ที่ ๖ คือทางนายก
ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบบ้านหมู่ที่ ๖ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำและมีการ
หารือกับทางคณะกรรมการหมู่บ้าน การเจาะบ่อบาลครั้งแรกได้ทำการเจาะแต่ไม่มี
น้ำ ก็กลัวว่าจะดำเนินการในงบประมาณนี้ไม่ทัน เพราะกลัวว่าจะหมดปีงบประมาณ
ไปชะงักทางคณะกรรมการหมู่บ้านและมีการสอบถามว่าถ้าหากมีการเจาะน้ำจะมี
หอดังสูงหรือไม่ ก็มีการหารือกันว่าหอดังสูง ก็ต้องมีอยู่แต่เมื่อไปเจาะแล้วไม่มีน้ำและ
ได้มีการหารือเกี่ยวกับประปาหอดังสูงของบ้านหมู่ที่ ๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ก็ถือว่าจะตกไปก็เลยมีการเปลี่ยนแผนนำถนน และนำโครงการหอดังสูง
ระบบประปาไปปรับเปลี่ยนเป็นถนนแต่ตอนนี้บ้านหมู่ที่ ๖ ก็ขอยืนยันว่าจะ
ดำเนินการตามโครงการเดิม และดำเนินการจัดหาสถานที่เจาะใหม่ถ้าหากได้น้ำ
กระทบได้ทำหนังสือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อที่จะ
นำระบบประปาถึงหอดังสูงได้มา ประกอบกับการเจาะบ่อบาดาลเกี่ยวกับสถานที่ใน
การเจาะบ่อบาดาล ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะและป่าชุมชนที่
ใช้ร่วมกันคือบ้านหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑ จะดำเนินการใช้สถานที่เป็นที่เจาะบ่อบาดาล
ในวันนั้นทาง ผอ.กองช่าง ได้ทำการหารือก็ได้มีการแนะนำว่าจะให้มีการดำเนินการ
เจาะสถานที่ใหม่หรือสถานที่สาธารณะและ ผอ.กองช่าง ก็ได้มีการนำเรียนว่าไฟฟ้า
จำนวน ๒ เฟส จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ไฟเพียงเฟสเดียวไม่สามารถใช้งานได้และ
กระทบก็ได้มีการสอบถามทางคณะกรรมการประปาของหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ไม่ทราบว่า
จะใช้ไฟหนึ่งเฟสหรือสองเฟส ก็ได้มีการนำเรียนว่าจะมีการเจาะบ่อบาดาลในสถานที่
แห่งนี้เมื่อได้เข้ามาสอบถามกับทางสภาฯ ก็เลยยกเลิกโครงการระบบประปาหอดังสูง
มาเป็นถนนคสล. แต่ก็ขอคงไว้ดังเดิมและเพราะฉะนั้นถ้าทางท่านนายกได้แถลง
กระทบก็ขอระงับไว้ก่อนได้หรือไม่

ประธานสภาฯ.

- ทางท่าน ส.อบต.สมบัติ รัตเร็ว อภิปรายเสร็จแล้วใช้หรือไม่อภิปรายให้แล้วเสร็จ
ก่อนเพราะทางท่านนายกก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่ทางสภาฯพิจารณา
อภิปรายจบแล้วใช้หรือไม่ ต่อไปก็ขอเชิญท่าน ส.อบต.บุญทรง บุญคำปัน

ส.อบต.หมู่ที่ ๖.

- เรียนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตรงนี้กระทบอยากจะเรียน
ถามว่าตรงที่สามารถขยายระยะเวลาการขุดเจาะบ่อบาดาลออกไปได้หรือไม่

ประธานสภาฯ.

- ทางท่านนายกได้ทำการอภิปรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับระยะเวลาจะสิ้นสุดใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เกี่ยวกับเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้ทำการตั้งไว้ท่านมี
เรื่องสอบถามเรื่องอื่นหรือไม่ เกี่ยวกับกรณีของหมู่ที่ ๖ ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทน
ของหมู่ที่ ๖ คือชาวบ้านหมู่ที่ ๖ มีความต้องการใช้น้ำซึ่งน้ำภายในหมู่บ้านไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน เวลาที่มีการใช้น้ำระยะเวลาที่พร้อมกันบางหลังคา น้ำไหลน้อยมากสำหรับบ้านที่อยู่ใกล้กับประปา ก็จะใช้น้ำเพียงพอสำหรับบ้านที่อยู่ไกลจากประปาก็จะไหลน้อย ตรงนี้ก็ถือว่าหมู่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอก็อยากจะขอโครงการนี้ไว้ในแผนไว้ก่อน

ส.อบต.หมู่ที่ ๔.

- ก็ขอขอบคุณท่าน ส.อบต.บุญทรง บุญคำป็น ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังทางสมาชิกสภาฯ ได้ทางผู้บริหารไม่อยากจะให้มองว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหาร และตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางสมาชิกสภาฯ ที่เราที่เข้ามา ถ้าทุกท่านอาศัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามมีความเห็นต่างก่อนที่จะมีมติความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนสองโครงการในที่ประชุมมีท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มเติมก็ขอเชิญ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก อยากจะอภิปรายเกี่ยวกับแผนบ้านหมู่ที่ ๖ สำหรับบ้านหมู่ที่ ๓ ก็คงไม่มีปัญหาแต่ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของบ้านหมู่ที่ ๖ ถือว่ามีความสำคัญกับพี่น้องชาวบ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความเข้าใจกันในเรื่องของแผน กระผมอยากให้ทางคณะกรรมการแผน ก็ได้มีการชี้แจงคร่าว ๆ อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่นำบันทึกการประชุม ของคณะกรรมการแผนมาอ่านให้ที่ประชุมรับทราบ ว่ามีความติดขัดตรงไหนว่าอยากให้อ่านทุกตัวอักษรเลยตรงนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งในประเด็นที่สองการจัดทำแผนของบ้านหมู่ที่ ๖ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ของทางบ้านหมู่ที่ ๖ ทั้งทั้งหมู่บ้านมีอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่ง ทางผู้บริหารมีแนวทางและชี้แนะให้กับทางสมาชิกสภาฯ และทางผู้นำหมู่บ้าน อยากจะเปลี่ยนแปลงและหากดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ทันก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้แต่ด้วยกรอบระยะเวลาการจะบ่อบาดาลถ้าสิ้นสุดตามที่ทางท่านนายกและมีการนำเรียนในที่ประชุมและผมมีความคิดว่าแนวทางการปฏิบัติก็คงจะสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก เพราะฉะนั้นก็อยากจะฟังทางท่านปลัดชี้แจงในเรื่องของการขยายระยะเวลาของการเจาะบ่อบาดาล เพราะตรงนี้เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมในการจ่ายตรงนี้สามารถขยายระยะเวลาได้จริงหรือไม่ ถ้าหากว่าสิ้นสุดในระยะเวลา ๔ เดือน และหากยังมีการดำเนินการอยู่ และมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ได้นิ่งเฉย แต่ทางท่านนายกก็ได้นิ่งเฉยด้วยกรอบระยะเวลา และขยายระยะเวลาได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาล้ำอุปสรรคให้กับทางบ้านหมู่ที่ ๖ ได้เพราะทางบ้านหมู่ที่ ๖ และมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคจริง ๆ ตรงนี้ก็ทราบเกี่ยวกับปัญหาของบ้านหมู่ที่ ๖ พอสมควรทั้งนั้นทั้งนี้ทางสมาชิกทุกท่านด้วยความคิด และการวินิจฉัยว่าเราจะมี การแก้ไขปัญหาร่วมกับทางผู้บริหารให้พันวิฤตนี้ได้อย่างไร ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ก็ของฝากทางคณะกรรมการแผนได้อ่านบันทึกการประชุมแผนครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า และผมอยากจะขออนุญาตถามท่านประธานสภาฯ และขออนุญาตทางที่ประชุม ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าความคิดเลยเถิดกันไปหมดแล้วตอนนี้

กระทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ ๖ แม้แต่โครงการเดียวในวันนี้เรา
 มาพิจารณาเรื่องแผนเพื่อที่จะรองรับไว้ในอนาคตแต่โครงการเดิม ก็ยังคงอยู่ที่เดิม
 เพียงแต่ได้มีการนำโครงการเพื่อที่จะสำรองไว้ เราจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการก็
 ได้แต่ถ้าโครงการไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ของบ้านหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖
 เหมือนกัน ตรงนี้โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลก็ยังสามารถดำเนินการไปจนถึง ๓๐
 กันยายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถังสูงก็ยังคงอยู่จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ตรงนี้โครงการก็ยังคงเดิม ไม่ได้หมายความว่ากระทบมีความนิ่งเฉย ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มี
 การดำเนินการควบคู่กันไป ในส่วนโครงการเจาะบ่อบาดาล ก็เลยให้ทาง ผอ.กองช่าง
 กระทบได้มีการเซ็นหนังสือให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์ให้
 ทาง อบจ.เชียงราย มาสำรวจธรณีฟิสิกส์ ถ้าหากได้น้ำตรงจุดไหนสมมุติว่ากรณีใน
 พื้นที่ ๒ ถึง ๓ แปลง กระบวนการตรงนี้คือการเข้าไปขออนุญาตทางผู้ว่าราชการ
 จังหวัดเพราะเป็นพื้นที่ นสล. ก็จะต้องมีการจัดทำขั้นตอนเหมือนเดิมตามที่กระทบได้
 นำเรียนเบื้องต้นในกรณีที่ว่า จะต้องมีการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตรงนี้ก็ถือว่า
 เป็นห่วงเพราะถ้าทราบโดยังไม่มีระบบไฟฟ้าไปถึง แม้แต่ทางกระทบและทาง
 ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทำโครงการเจาะบ่อบาดาล โดยที่ไม่มีระบบไฟฟ้ารองรับทาง
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ไม่สามารถดำเนินการได้แม้แต่
 จะทำระบบท่อถังสูงเพราะการขยายเขตไฟฟ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า
 ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องมีการโอนงบประมาณอุดหนุนให้กับทางไฟฟ้าและ
 ให้ทางไฟฟ้ามาดำเนินการแล้วก็ไม่ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทางการไฟฟ้าจะมา
 ดำเนินการให้เมื่อไหร่ เพราะทาง อบต.ปากอ่า ก็ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ ใน
 ส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาในวันนี้ก็คือมีการนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น เพื่อรองรับในส่วนโครงการตรงนี้ไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการการ
 เจาะบ่อบาดาลและท่อถังสูง ของบ้านหมู่ที่ ๖ ตรงนี้ถือว่าเป็นวิกฤติว่ากระทบมี
 ความต้องการอยากก่อสร้างถนนคอนกรีต แต่ตรงนี้กระทบขอเรียนว่าไม่ได้เป็น
 ความต้องการของกระทบ ก็คือตรงนี้เป็น การนำโครงการบรรจุไว้ในแผนเพื่อ
 ประโยชน์ของหมู่ที่ ๖ แต่ตรงนี้กระทบได้มีการนำเรียนตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดปัญหา
 ตามมาค่อนข้างเยอะ ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของบ้านหมู่ที่ ๖ ถ้าจะตามห่วงระยะเวลา
 ปกติก็ไม่ต้องดำเนินการใดใดทั้งสิ้น เพราะโครงการก็ยังมีคงเดิมเพียงแต่นำโครงการ
 ที่ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอน วันนี้ก็แค่ให้ทางสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบแผน
 เพียงแค่นี้ ที่จริงของทางเทศบาลในส่วนของแผนคือให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ ไม่มี
 สิทธิที่จะทำการอภิปรายแต่ทาง อบต. กฎหมายไม่ได้มีการระบุไว้ว่าแค่ให้รับทราบ
 แต่ของทาง อบต. จะต้องให้ความเห็นชอบพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่สามารถที่จะ
 อภิปรายได้ซักอย่าง แต่ถ้าจะไม่ให้ความเห็นชอบ ก็ต้องไม่ให้ความเห็นชอบทั้งฉบับ
 พร้อมกับเอกสารและเหตุผลเสนอกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วัน ถ้าทาง
 ผู้ว่ามีการวินิจฉัยอย่างไรก็ถือว่าเป็นที่สุดในวันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
 โครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ แต่เพื่อตั้งไว้ในแผนเพื่อรองรับไว้จะไม่ดำเนินการก็ได้
 เพราะในโครงการนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แค่มามีการบรรจุไว้ถ้าทาง อบต. มี
 โครงการอุดหนุนหรือแม้แต่โครงการของทาง อบจ.เชียงราย อาจจะมีการหยิบยก

เรื่องของถนนถนนของบ้านหมู่ที่ ๖ ถ้าหากมีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่โครงการของบ้านหมู่ที่ ๓ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อจะนำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มาป็นสถานบ้านหมู่ที่ ๓ เป็นถนนมาซ่อมแซมถนนตามที่ทำบ้านหมู่ที่ ๓ ต้องการ แต่โครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ เป็นเพียงการตั้งไว้เพื่อรองรับโดยจะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ดำเนินการ ก็สามารถทำได้แล้วต่อนั้นงบประมาณก็ไม่มีอยู่แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ยังคงไว้เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโครงการก่อสร้างถึงสูงก็ยังมีไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าตรงนี้กรณีบ้านหมู่ที่ ๖ ตรงนี้กระผมพูดถึงตามระเบียบว่าทางบ้านหมู่ที่ ๖ มีความเข้าใจผิดทางอบต.ปากอคำ ไม่มีการแก้ไขปัญหาโดยได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในกับทางบ้านหมู่ที่ ๖ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงแต่อย่างใดเพียงแต่มีทางเลือกให้บ้านหมู่ที่ ๖ อีกครั้งหนึ่งถ้ากรณีมีการดำเนินการระบบประปาไม่ทันห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการโครงการนี้ก่อน แล้วพอได้มีการเจาะบ่อบาดาลในปี นี้ ตรงนี้ถือว่าใช้งบประมาณคนละด้านหากขุดเจาะบ่อบาดาลได้ก็ยกในส่วนงบประมาณก่อสร้างถึงสูงไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ถ้าไม่ตัดสินใจในห้องประชุมวันนี้ทุกท่านก็ไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้า แต่ถ้ายังอยู่ในสภาฯ เหมือนเดิมทุกท่านก็ยังคงอยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ในระยะเวลาอีกหนึ่งถึงสองปีก็จะได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน ว่าถ้าโครงการเจาะบ่อบาดาลและโครงการก่อสร้างถึงสูง หรือว่าการขยายระบบประปาของหมู่ที่ ๖ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันห้วงระยะเวลา ทางท่านประธานสภาฯก็สามารถเรียกประชุมและสภาฯตามเงื่อนไขระยะเวลา แต่ที่มีความวิตกกังวลคือสภาฯ ชุดนี้จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ หรืออาจจะเป็นการประชุมวันนี้ครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำ ถ้าหากได้มีการประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่ สิ้นเดือนหน้าหรือสิ้นเดือนนี้มีการเริ่มรับสมัครหรือเงื่อนไขระยะเวลาในการเลือกตั้งในวันที่ ๒๙ สิงหาคม หรือปลายเดือนสิงหาคมในเดือนกันยายนก็ถือว่าสิ้นปีงบประมาณแล้ว ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๙ สิงหาคมจริงก็ไม่สามารถประชุมสภาฯได้ แล้วแต่ทางนายกคนใหม่เอามาดำรงตำแหน่งหรือว่าทางสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ทาง กกต. ก็ยังไม่สามารถรับรองได้ ปรากฏว่าระยะเวลาแค่เพียงหนึ่งเดือนถึง ๒ เดือน เทศบาลได้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการรับรองของทางเทศบาลตำบลปากอคำ ก็ได้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีการเปิดประชุมสภาฯ ตรงนี้ก็ผมก็อยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าเป็นทางเลือกแต่ทางพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ยืนยันว่าจะเอาโครงการเดิมจะดำเนินการได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ หากงบประมาณตกไปและทางชาวบ้านไม่ติดใจหรือสงสัยตรงนี้ กระผมก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ กระผมเพียงแต่ชี้แนวทางในมุมมองของกระผม กระผมมองว่าโอกาสที่จะก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็เป็นไปได้ยากถ้าหากมีการกั้นงบประมาณก็กลัวว่าจะไม่มีทางสภาฯ เพราะตรงนี้ทางสภาฯ ต้องเป็นผู้กั้นงบประมาณตรงนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการทั้งสองโครงการก็ถือว่าเป็นไปตามระเบียบไม่ได้มีการกลั่นแกล้ง แต่อย่างใดและกระผมก็อยากจะให้มอง

กลับมาเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแค่แผนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แต่ถ้าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่ามีภารกิจสร้างระบบประปาหมู่ที่ ๖ เปลี่ยนเป็นถนนตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ เพราะเพิ่มโอกาสให้กับหมู่ที่ ๖ ว่านำบรรจุไว้ในแผนเพื่อรองรับไว้ไม่ได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโครงการ แต่ในส่วนของการหาแหล่งน้ำก็จะดำเนินตามขั้นตอนตามระเบียบ กระทบก็บอกได้เลยว่าท่านข้าราชการท่านใด ที่ดำเนินการโดยผิดระเบียบหลาย อปท. ได้มีการจำคุก เพราะถือว่าผิดขั้นตอนผิดระเบียบถ้าไปที่สาธารณะทางนายกไม่ได้มีอำนาจถ้าจะให้คู่สัญญาดำเนินการเจาะเลยก็ไม่สามารถทำได้ เพราะตรงนี้ก็ถือว่าผิดระเบียบสำหรับขั้นตอนก็คือต้องมีการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายก และนายอำเภอ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอนุมัติถ้าหากมีการหาทางผู้รับจ้างและทางผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ และไม่ได้รับการอนุญาตจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อยู่อยู่จะไปดำเนินการเจาะไม่สามารถดำเนินการได้ตรงนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายผิดระเบียบ ถ้าหากมีการตรวจสอบก็ถือว่าไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบ ตรงนี้ถ้าทาง ปปช. มีการตรวจสอบถือว่าผิดระเบียบและข้อกฎหมาย ทางนายกและปลัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงทำให้ผิดระเบียบ เพราะไม่เป็นแบบตามระเบียบในส่วนของการขั้นตอนและกระบวนการว่าการที่จะดำเนินการโครงการแต่ละโครงการของพี่น้องชาวบ้านหนึ่งโครงการ ไม่ใช่จะต้องได้ในเวลานั้นเหมือนกับทางเอกชนได้มีการจ้างเจาะบ่อบาดาล เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นของทางเอกชนดำเนินการ ตรงนี้ไม่ได้เหมือนเงินหลวง แต่ถ้าเป็นในส่วนเงินหลวงกว่าที่จะได้ดำเนินการถ้าไม่มีระเบียบรองรับถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อนกระทบก็ได้ติดคุกเพราะตรงนี้ก็ถือว่าผิดขั้นตอนผิดระเบียบไม่ต้องพูดถึงการทุจริตแต่โครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ เหมือนกันมีความที่จะต้องการอยากได้ กระทบขอแนะนำเรียนไว้เลยว่าจู่ๆ ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการทำหนังสือมา ว่าทาง อบจ. ได้มีการออกมาสำรวจที่ดินและปรากฏว่าที่ตรงนั้นมีน้ำจริงแต่ถ้าไม่ไปขออนุญาตจากทางผู้ว่าฯ และทางผู้ว่าฯ ก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่หากได้มีการดำเนินการจะซื้อจะจ้างเพื่อทำการเจาะบ่อบาดาลถือว่าผิดกระบวนการขั้นตอน ตรงนี้ก็ถือว่ากระทบได้ทำการอธิบายให้ทุกท่านทราบหมดแล้วในวันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเดิมของบ้านหมู่ที่ ๖ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่แค่ นำบรรจุไว้ในแผนตามระเบียบและตามขั้นตอนของว่าด้วยขั้นตอนงบประมาณ กระทบได้นำเรียนแล้วว่าถ้ามีไว้ในแผนและในแผนมีโครงการ ถ้าไม่มีงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการก็ถือว่าไม่ผิดระเบียบ แต่ถ้าไม่มีในแผนแต่มีงบประมาณแต่มีการดำเนินการก็ถือว่าผิด ทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิข้อมูลที่มีความเข้าใจหรือไม่สำหรับน้ำทาง อบต. ปากอคำ ก็จะมีการจัดหาให้กับทางหมู่ที่ ๖ ให้ได้อยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการ แต่กระทบได้มีการนำเรียนแล้วว่าด้วยระยะเวลาด้วยทางสภาฯ ทุกท่าน ก็ไม่ทราบได้เลยว่าทางท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทางคณะ ครม. จะให้ทางสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่นยึดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ ถ้าหากมีการประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการในเรื่องใดต่อไป ก็ต้องให้ทางข้าราชการประจำโดยแกนนำของทางท่านปลัดก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่เงินทุนสำรองเงินสะสม เกี่ยวกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าเป็น

โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานถ้าไม่มีสภาฯ ก็ไม่สามารถกันงบประมาณไว้ได้ เพราะอำนาจของทางปลัดและทาง ผอ.กอง แต่ละท่านก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางระเบียบข้อกฎหมายได้มีการระบุไว้ว่าจะต้องให้การอนุมัติการงบประมาณจากสภาฯ ถ้าไม่มีการก่องหนี่ผู้กัพัน แต่ถ้ามีการก่องหนี่ผู้กัพันก็คืออำนาจของทางผู้บริหารก็คือทางนายก และในตอนนั้นไม่มีทั้งคณะผู้บริหารและทางสมาชิกสภาฯ ใครที่จะสามารถทางงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๖ ได้โดยกรอบระยะเวลาตามที่กระผมได้มีการนำเสนอ เพราะเหลือแค่ระยะเวลาสี่เดือน ถ้าหากดำรงตำแหน่งหรือระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีอยู่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าในเดือนกันยา ถ้าสภาฯ อบต.ปากอ่ดำ ก็ยังคงอยู่ทางผู้บริหารก็ยังคงอยู่ถ้าหากไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ขอทางสภาฯ กันในส่วนของงบประมาณแต่ ณ จุดนั้นก็ไม่สามารถได้เลยว่าแม้แต่ทางสมาชิกสภาฯ และตัวกระผมจะให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ เพราะอาจจะมีความพร้อมให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ถ้ามีคำสั่งมาตรงนี้ก็ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้เพราะทางท่านประธานก็ต้องมีการนำเสนอ เพราะกระผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ แต่ตรงนี้เป็นมีการพิจารณาแผนแค่มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนไม่ได้มีผลกระทบกับโครงการเดิมของหมู่ที่ ๖ กระผมขอเสนอเรียนทางท่านประธานสภาฯ ด้วยตามที่ปลัดและมีการนำเสนอว่าตรงนี้เป็นความคิดของทางท่านนายก ตรงนี้กระผมขอตอบเลยว่าไม่ใช่ความคิดของกระผม ตรงนี้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนและกระบวนการมาจากทางหมู่บ้าน และทางคณะกรรมการแผนระดับตำบลแม้แต่ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มาอ่านในระเบียบวาระการประชุมของทางคณะกรรมการแผนถือว่าไม่มีสิทธิ์ตรงนั้น ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนมาแล้ว ในส่วนของกระบวนการในวันนี้ ก่อนที่จะมีการให้ทางสภาฯ พิจารณาตรงนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดในส่วนของงบประมาณหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นการบรรจุในแผน

ประธานสภาฯ. - พอดีทางสมาชิกสภาฯ ได้ทำการอภิปรายได้ขอรับทราบในฐานะประธานสภาฯ และมีเลขาคณะกรรมการแผนและมีการขอเข้ามาอยู่ ๒ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ ขอให้อ่านบันทึกการประชุม คณะกรรมการแผนตรงนี้ ถ้าอนุญาตให้มีการอ่านบันทึกการประชุมคณะกรรมการแผนแล้วก็ให้อ่านให้ที่ประชุมทราบทางท่านเลขาที่มีบันทึกประชุมคณะกรรมการให้หรือไม่ ถ้ามีก็ให้อ่านให้ในที่ประชุมได้รับทราบ

นักวิเคราะห์ฯ. - กระผมขออนุญาต ทำการชี้แจงเพิ่มเติมจากตามที่ทางท่านนายกและมีการชี้แจงตอนนั้นเรามีการพูดถึงอยู่สองประเด็น ประเด็นแรกก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอีกเรื่องก็คือของหมู่ที่ ๖ ซึ่งจะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ. - กระผมและมีความเข้าใจตรงนี้แล้ว แต่อยากให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้อ่านบันทึกประชุมตามที่ทางคณะกรรมการแผนได้มีการประชุมขอให้อธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการขออ่านบันทึกประชุมคณะกรรมการแผน กระผมอนุญาตให้อ่านบันทึกในที่ประชุมได้ เรื่องที่สองได้มีการสอบถามเข้ามาจะสามารถขยายระยะเวลาได้อีกหรือไม่หลังจากระยะเวลา ๔ เดือนแล้วตรงนี้หลังจาก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ก็ต้องไปดูในส่วนของระเบียบอีกครั้ง ตรงนี้ไม่สามารถจะตอบคำถามในที่ประชุมได้

ตามที่ได้ฟังการอภิปรายในที่ประชุม ตรงนี้ไว้หรือกันที่หลังหรือทางเจ้าหน้าที่มีระเบียบพอที่จะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้หรือไม่ มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะสามารถขยายระยะเวลาได้อีกหรือไม่ ตรงนี้ขอทางราชการช่วยดูในส่วนของระเบียบก็มีความกังวล เพราะทางคณะกรรมการก็ได้เรียนว่ามีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างเดียว แต่ทางนายก อบต. ได้มีการนำเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าในแผนก่อน ถ้าโครงการเจาะบ่อบาดาลไม่ได้จริง ๆ สามารถนำโครงการนี้รองรับไว้ได้ มีท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญท่าน ส.อบต.สมบัติ รัตเร็ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๖.

- กระทบอยากสอบถามเพิ่มเติม เพราะกับผมมีความเป็นห่วงโครงการทั้งสองโครงการทหารในการผ่านทางสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีการดำเนินการก่อสร้างถนนก่อนที่จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะว่าหอดังสูงกระทบการดำเนินงานก่อนที่จะมีการเจาะน้ำเจอก่อน กระทบก็กลัวในส่วนของตรงนี้ เพราะว่าหอดังสูงยุบไปเป็นโครงการถนน กลัวว่าจะดำเนินการก่อสร้างถนนก่อนที่จะมีการเจาะน้ำ กระทบก็อยากจะเรียนถามเพราะเป็นห่วงเรื่องนี้ ในส่วนของแผนได้มีการเปลี่ยนไปแล้ว ความจริงแล้วถนนอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ก็นำมาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทบก็มีเรื่องสอบถามเพียงแค่นี้

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานอีกครั้ง กระทบได้มีการนำเรียนหลายรอบแล้ว ในวันนี้ที่มีการประชุมเพราะจะมาพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องของแผน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการเลย เพราะตอนนี้โครงการถนนบรรจุไว้ในแผนแต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ เพียงแต่บรรจุไว้ในแผนไว้ก่อน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการใดใดทั้งสิ้น ถ้ากรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการนำเข้าประชุมสภาฯ อีกครั้ง แต่ตรงนี้นำบรรจุไว้ในแผนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ ทั้งสิ้น ก็ได้เรียนไว้แล้วว่าถ้าโครงการเกี่ยวกับถนนก็ถือว่าผิด เพราะทางสภาฯ ยังไม่ได้ให้การอนุมัติ กระทบก็ไม่ได้มีนำเสนอสภาฯ เลยว่าจะทำการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ ๖ เลย แต่แค่บรรจุไว้ในแผนก็ได้มีการแจ้ง ๒-๓ รอบแล้ว ตรงนี้อย่าหลงประเด็นเพราะไม่ได้นำงบประมาณมาทำถนนของหมู่ที่ ๖ เลย ที่จะขอความเห็นชอบเพราะจะให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบแผนเพื่อบรรจุโครงการไว้ในแผนแค่นั้น แต่กลับกลายเป็นผิดประเด็นไปหมด จนกระทบไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้ว ในวันนี้ไม่ได้มาพิจารณาในเรื่องของการโอนงบประมาณ ไม่ได้หมายความว่าขอยกเลิกในส่วนโครงการเจาะบ่อบาดาล หรือขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหอดังสูง ตรงนี้คือนำมาบรรจุไว้ในแผนแค่นั้น ถึงแม้บรรจุไว้กระทบก็ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการ ถ้าจะดำเนินการก็ต้องให้ทางสภาฯ อนุมัติก่อนทั้งโครงการของหมู่ที่ ๓ และโครงการของหมู่ที่ ๖ เพราะในส่วนของงบประมาณยังไม่มีส่วนดำเนินการ ตรงนี้ทุกท่านก็คงเข้าใจตรงกันแล้ว

ประธานสภาฯ.

- ทางผู้ใหญ่บ้านยังคุมเครื่องอยู่หรือไม่ กระทบก็ขอสอบถามทางท่านนายกตรงนี้ให้ชัดเจน เพื่อที่จะเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ตรงนี้เรื่องของแผนกระทบอยากจะสอบถามทางท่านนายก ให้ทางนายกได้มีการตอบคำถาม ในเรื่องโครงการเจาะบ่อบาดาลในงบประมาณสำรองเงินสะสม และโครงการประปาหมู่บ้าน ซึ่งได้ทำการขยายระยะเวลาการขยายไปอีก ๑ ปีงบประมาณ หลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ในส่วน

ของโครงการเจาะบ่อบาดาลให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูเกี่ยวกับระเบียบอีกครั้ง ว่าถ้าถึงเดือนกันยายนแล้วสามารถขยายออกไปได้อีกหรือไม่ หรือดำเนินการได้ถึงสิ้นปีงบประมาณเท่านั้น หรือทั้ง ๒ โครงการยังคงเดิมไว้หรือไม่ และในเรื่องของแผนถ้าในวันนี้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ทางท่านนายกก็ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ก่อนที่จะดำเนินการต้องทำการยื่นญัตติเข้ามาขอทางสภาฯ เพื่ออนุมัติก่อน นำบรรจุไว้ในแผนไว้ก่อนแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะยังคงโครงการเดิมไว้หรือไม่ ก็อยากให้ทางหมู่ที่ ๖ ได้มีความเข้าใจตรงนี้ ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนทางท่านประธานสภาฯ กระผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้ว ตรงนี้ขอนำเรียนอีกครั้งว่ากระผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๖ เพราะกระผมไม่ได้ไปยุ่งหรือเปลี่ยนแปลงของหมู่ที่ ๖ เพราะโครงการนั้นก็จะดำเนินการไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการเจาะบ่อบาดาลมาเป็นโครงการก่อสร้างถนน ตรงนี้กระผมสามารถยืนยันได้ เรื่องแรกกระผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของหมู่ที่ ๖ ตรงนี้ก็ขอนำเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และทางสมาชิกสภาฯ ก็ยังคงโครงการเดิมไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณก็ถือว่าเข้าใจตรงกัน ในส่วนของโครงการตรงนี้ไม่สามารถเห็นชอบโครงการใดโครงการหนึ่งได้ตามระเบียบว่าในส่วนของตรงนี้ และถ้าไม่มีการรับรองร่างแผนก็ถือว่าทางสภาฯ ไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบทั้งฉบับ แต่โครงการของหมู่ที่ ๖ ไม่ต้องเป็นห่วงผมว่าตรงนี้แค่บรรจุไว้ในแผนไม่มีผลต่อการดำเนินการและไม่กระทบโครงการจะบ่อบาดาล โครงการก่อสร้างหอบประปา หมู่ที่ ๖ แต่ถ้าทางสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ หนึ่งเรื่องกระบวนการขั้นตอนจะต้องมีการส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วันพร้อมเหตุผลว่าทำไมทางสภาฯ ถึงไม่ให้ความเห็นชอบแผนหลังจากนั้นถ้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งก็ถือว่าเป็นที่สุดแต่กับผมได้มองแล้วว่าทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าจะมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ ส่วนของโครงการของหมู่ที่ ๓ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องใช้แผนเดิมเพราะไม่สามารถให้ความเห็นชอบ ในร่างแผนฉบับใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากอาคารอเนกประสงค์มาเป็นถนน หรือโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน กระผมก็จะมีการนำเรียนและชี้แจงเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ.

- ขอขอบคุณทางท่านนายก ทางนักวิเคราะห์ฯ พร้อมหรือยังในการอ่านบันทึกประชุมคณะกรรมการแผน

นักวิเคราะห์ฯ.

- กระผมขออนุญาตอ่านเฉพาะในส่วนของในส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานการประชุมแผนท้องถิ่นของ อบต.ป่าก่อดำ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา ก่อนอื่นก็ขอทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในส่วนของงบประมาณซึ่งในแผนของ อบต.ป่าก่อดำ ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ / ๒ ของหมู่ที่ ๖ ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเดิมซอย ๑ / ๒ หมู่ที่ ๖ เปลี่ยนเป็นซอย ๑ / ๒ และซอย ๗ / ๒

ความยาวของถนน คือ จาก ๑๒๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ๑๗๖ เมตร งบประมาณเปลี่ยน จาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนี้ แต่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ตรงนี้คือใน ส่วนของแผนและในส่วนของรายงานการการประชุมก็คือท่านประธานกรรมการ พัฒนาขออนุญาตอ่านในตรงนี้ “ลำดับต่อไปมีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ / ๒ และซอย ๗ / ๒ หมู่ที่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร จำนวนที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ บ้านหมู่ที่ ๖ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เพราะไม่สามารถดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ได้สำเร็จ ซึ่งเดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการขุด เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ โดยใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม สามารถดำเนินโครงการแล้ว เสร็จก็จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ รองรับการขุดเจาะบ่อบาดาล ดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้สำเร็จ ด้วย ข้อจำกัดของพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการขุดเจาะจึงเป็นเหตุให้ดำเนินโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ ๖ ตามที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ทำการหารือกับทาง หมู่บ้านแล้วและทำการประชาคมบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาของหมู่ที่ ๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ / ๒ และซอย ๗ / ๒ หมู่ที่ ๖ แทน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากท่อเพื่อดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากท่านใดประสงค์จะ เพิ่มเติมขอเชิญครับ”

ต่อไปทางคณะกรรมการท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้มีการขอ “เรียนท่าน ประธานที่เคารพกระผมขอปรึกษาว่ากรณีที่ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลใน พื้นที่ที่กำหนดได้จะสามารถดำเนินการย้ายจุดในการขุดเจาะที่เป็นบ่อเดิม แต่ขุดให้ลึกขึ้นจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้หรือไม่

- ท่านประธานก็ได้ตอบว่า “การจะย้ายผลดำเนินการนั้นสามารถที่จะกระทำได้แต่เกรงว่าจะไม่ทันห้วงระยะเวลาเนื่องจากข้อจำกัดของห้วงเวลาในการขออนุญาต และเพื่อไม่ให้หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ เสียประโยชน์ในการด้านพัฒนา ถ้าหมู่บ้านจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านไว้ ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจ หาพื้นที่ที่จะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ทันบรรจุไว้ในข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านใดจะประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ”
- ต่อไปในที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมทางท่านประธานได้ขอมติจากทางที่ประชุมทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผน ซึ่งก่อนที่จะมีข้อความดังกล่าวเข้ามาถึงกระบวนการนี้ทางหมู่บ้านและมีการเขียนคำร้องในวันที่ ๒๓ เมษายนว่าจะขอเปลี่ยนแปลงในทางคณะกรรมการพัฒนาโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนก็ได้จะทำร่างฉบับนี้ขึ้นมา และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาชุดที่กระผมได้อ่านเมื่อสักครู่นี้และทางคณะกรรมการพัฒนาได้เห็นชอบร่างเพื่อเสนอต่อทางสภาแล้วในวันที่ ๗ พฤษภาคมและในวันที่ ๑๔ พฤษภาคมทางหมู่บ้านได้มีการจัดส่งหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้แต่เกี่ยวกับสาระสำคัญของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการแผนในฉบับที่ ๘ เพื่อที่จะเพิ่มเติมแผนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไว้เพื่อถ้าหากวันหนึ่งงบประมาณในการดำเนินการก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ได้หมายความว่าต้องให้ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการนี้อย่างแน่นอน คณะกรรมการพัฒนาในส่วนนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน ไม่ใช่ทางสภาที่จะให้ความเห็นดำเนินการโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งถ้าสมมุติว่าในวันนี้ทางสภา จะเห็นชอบร่างแผนหรือไม่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ทางสภาจะพิจารณา กระผมก็ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าตรงนี้เป็นขั้นตอนการเห็นชอบแผน แต่ไม่ได้เปลี่ยนขั้นตอนจะมีการจัดทำแผนงบประมาณนี้ กระผมขอเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔.

- มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ
- ตรงนี้หน้า ๓ ทางและวิเคราะห์ที่ไม่ได้อ่านตรงนี้ก็ถือว่าชัดเจนว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้าทางท่านนายกให้มีการรองรับตรงนี้ก็คงจะไม่มีปัญหา แต่ตรงนี้มีกรรองรับอย่างชัดเจนเพราะมีการระบุว่าเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่จะร่วมกันพิจารณา

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ในการบันทึกก็ยังมีคลุมเครือทางท่านที่มีการสอบถาม
- กระผมขออนุญาตอีกครั้ง

ประธานสภาฯ

- แต่ผมขออนุญาตเพราะตรงนี้ก็ถือว่ามีความ คมเครือกระผมขอพักเป็นเวลา ๓๐ นาที

*****พักการประชุม ๓๐ นาที*****

- ประธานสภาฯ - ในวาระที่ ๓ ตรงนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการแผนได้อ่านบันทึกการประชุมจากทางคณะกรรมการแผน หลังจากที่ได้มีการชี้ครายงานการประชุมคณะกรรมการแผนไป ที่เรียบร้อยแล้ว จะได้ให้ทางสภาฯ ได้สอบถามข้อสงสัยก่อนที่จะทำการอ่านให้กับทางที่ประชุมทราบ แต่ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถอภิปรายก็ขอดำเนินการต่อสำหรับวาระที่ ๓ หลังจากที่ได้คณะกรรมการแผนได้อ่านบันทึกการประชุม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก ได้มีการของทางคณะกรรมการแผน บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแผนให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีคนติดใจหรือข้อสงสัยสามารถอภิปรายหรือสอบถามได้ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ความจริงในวันนี้มีการหารือเพียงเรื่องเดียว ในเรื่องของการเพิ่มแผนข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถอภิปรายได้พี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๖ ก็สามารถหารือได้ ขอเชิญประชาชนหมู่ที่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ. - เรียนท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับที่มีการบรรจุโครงการไว้ในแผน กระผมไม่เห็นด้วย ตรงนี้ยังไม่ยกเลิกโครงการได้หรือไม่
- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้แต่ไม่มีสิทธิ์ยกมือให้ความเห็นชอบ มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ สมาชิก มีการอภิปรายในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการสอบถามและการอภิปรายจะขอมติในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางท่านนายกมีเพิ่มเติมใช้หรือไม่
- นายก อบต. - ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องแผนยังไม่ได้นำเสนอต่อทางสภา เพราะช่วงแรกมีการหารือกันเกี่ยวกับที่ไปที่มา เพราะว่ายังไม่ได้เสนอในส่วนของแผนจากท่านประธานไม่สามารถที่จะให้ทางสมาชิกให้ความเห็นชอบ นักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนให้กับในที่ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สภาสมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายวิชาวุช รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขงญาติชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔

*****รายละเอียดตามเอกสารแนบ***หน้า ๒**

นักวิเคราะห์ฯ
นายก อบต.

- ในส่วนของการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหนึ่งโครงการ
- เกี่ยวกับตรงนี้ต้องเพิ่มคำว่าเพิ่มเติมไม่ใช่เปลี่ยนแปลงโครงการนี้ก็เหมือนกับโครงการบ้านหมู่ที่ ๓

นักวิเคราะห์ฯ

- ในส่วนของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเดิมคือมีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ในฉบับทบทวนซึ่งประกาศใช้ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความยาวของถนน และทางด้านงบประมาณเพราะงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับปริมาณของงานมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายละเอียดโครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลง

*****รายละเอียดตามเอกสารแนบ***หน้า ๓**

- นักวิเคราะห์ฯ
ประธานสภาฯ
- ที่มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงก็มีเพียงเท่านี้
 - จากการนำแถลงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนทั้งสองโครงการขออนุญาตให้ทางสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นพิจารณาเป็นรายโครงการและจะมีการขอมติที่ละรายการ
- นายก อบต.
- ขออนุญาตถามทางประธานสภาฯ ให้ทางท่านปลัดในฐานะข้าราชการชี้แจงได้นำเรียนในที่ประชุม เพราะตรงนี้กระผมได้มีการนำเรียนตั้งแต่แรก เพราะตรงนี้เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นถ้าให้ความเห็นชอบก็ต้องมีการให้ความเห็นชอบทั้งฉบับตรงนี้ไม่ได้มีการขอมติเห็นชอบเป็นรายโครงการตรงนี้เหมือนกับ การนำโครงการมาสารปรมาณรายจ่ายประจำปี ก็ขอให้ทางฉันทปรับได้นำเรียนในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณครับ
- ปลัด อบต
- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตรงนี้เป็นการพัฒนาแผนทั้งฉบับแต่ที่ว่าเราสามารถอธิบายได้ให้ความเห็นที่ละรายการได้เกี่ยวกับหัวข้อนี้เหมือนกับการที่เราให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ทำการอ่านผ่านเพราะตรงนี้เป็นในส่วนของแผน แต่ตรงนี้แต่ละข้อแต่ละโครงการ ก็สามารถอภิปรายที่ละโครงการได้
- ประธานสภาฯ
- ตรงนี้ขอใช้อำนาจของประธานสภาฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้อำนาจในข้อ ๗๙ ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบในข้อ ๗๙ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
- ปลัด อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจแยกเป็นประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ ไปก็ได้”
- นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอให้ทางท่านปลัดและทางข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เกี่ยวข้อง นำเรียนเกี่ยวกับระเบียบว่าทางท่านประธานสภาฯ สามารถทำได้ อยากจะให้ทางท่านปลัด และทางรองปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ฯ ได้มีการนำเรียนในที่ประชุมด้วย เพราะในส่วนของการรับร่างข้อบัญญัติหรือร่างแผน ถ้าเห็นชอบก็ต้องมีการเห็นชอบทั้งฉบับ ถ้าไม่เห็นชอบก็ต้องไม่เห็นชอบทั้งฉบับด้วยทางแผนพัฒนาถ้าทางสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ก็ต้องทำเรื่องไปทางจังหวัดคือให้ทางผู้ว่าฯ เป็นผู้วินิจฉัยว่าในส่วนของทางสภาฯ หากทางสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ ต้องมีเหตุผลในการประกอบ และทางผู้ว่าฯ จะเป็นผู้วินิจฉัยถือเป็นที่สุด ตรงนี้ทางท่านประธานสภาฯ ไม่สามารถแยกการพิจารณาหรือว่าให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการได้
- ประธานสภาฯ
- ในข้อ ๗๙ ก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้ว
- นายก อบต.
- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมอยากขอความยืนยันจากข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้

- ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าข้อ ๗๙ มีความชัดเจนแล้ว ทางข้าราชการมีเพิ่มเติมหรือไม่ กระผมก็ได้ให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายละเอียด ข้อ ๗๙ ให้ที่ประชุมทราบแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเข้าใจง่าย มีท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่าน ส.อบต. สถิตย์ เสียงแขก
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - ในส่วนของทางราชการถ้าหากได้อ่านตามที่ทางท่านเลขานาได้มีการนำเรียนให้ที่ประชุม
- ประธานสภาฯ - ก็ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นตามที่คุณบริหารตลอดจนผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับร่างแผนก็จะได้ให้แสดงความคิดเห็นของบ้านหมู่ที่ ๓ ที่ได้มีการนำเสนอและแถลงต่อที่ประชุม มีท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นสามารถอภิปรายและซักถามได้ ถ้าไม่มีซักถามก็จะขอมติความเห็นชอบในหัวข้อที่ ๑
- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมขอยืนยันในส่วนของท่านปลัดในฐานะเป็นข้าราชการสูงสุดใน อบต. ปากอคำ ว่าทางท่านท่านประธานใช้อำนาจในการวินิจฉัยตรงนี้ในการขอความเห็นชอบเป็นรายประเด็นตรงนี้สามารถดำเนินการได้หรือไม่
- ปลัด อบต. - ถ้าตามข้อ ๗๙ ก็สามารถดำเนินการได้เพราะถ้ามีความซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยากอาจจะแยกเป็นประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ ถ้าให้ความเห็นชอบร่างความคิดเห็นของกระผมต้องมีการให้ความเห็นชอบทั้งแผน แต่ถ้ามีการอภิปรายสามารถอภิปรายเป็นรายข้อได้ แต่การให้ความเห็นชอบร่างต้องเห็นชอบทั้งฉบับ
- นายก อบต.
ปลัด อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานตรงนี้อาจทราบเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย
- “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจแยกเป็นประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ ไปก็ได้”
- ประธานสภาฯ - ในส่วนของตรงนี้นผมขอรับผิดชอบตามข้อ ๗๙ ของทางประธานสภาฯ อยู่แล้วมีเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนที่จะมีการขอมติประชุม ถ้าไม่มีขอมติโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ถ้าในที่ประชุมเห็นชอบการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ - ในหัวข้อที่ ๒ ตามที่ทางท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการนำแถลงในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ซอย ๑ / ๒ และ ซอย ๗ / ๒ หมู่ที่ ๖ ในที่ประชุมมีความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ซอย ๑ / ๒ และ ซอย ๗ / ๒ หมู่ที่ ๖ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบมติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (มติเห็นชอบ ๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง)

- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภากระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ กระผมขอทักท้วงแล้วก็ได้้นำเรียนต่อที่ประชุมการขอมติในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ตรงนี้ทางท่านประธานไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายตรงนี้กระผมยังยืนยันว่าการขอมติร่างไม่ว่าร่างประมาณหรือว่าร่างแผนต้องมีการขอมติทั้งฉบับ ไม่สามารถเรียงเป็นโครงการได้ตรงนี้กระผมขอยืนยันว่าขอทักท้วงในที่ประชุมในตรงนี้และคงจะมีการบันทึกไว้ในส่วนของทางสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบก็ถือว่าไม่เป็นไร เพราะถือว่ากระผมได้มีการทักท้วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ด้วย เพราะในฐานะกระผมเป็นผู้บริหารได้นำเรียนต่อที่ประชุมแล้ว ตรงนี้ถือว่าในส่วนของการขอมติเห็นชอบร่างแผน เป็นการไม่ให้ความเห็นชอบตามระเบียบ ดังนั้นก็คงไม่สามารถที่จะประกาศใช้ร่างแผนเพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของทาง อบต.ปากอ่ดำต่อไป
- ประธานสภาฯ - หลังจากที่มีการผ่านสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหาร
- ปลัด อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ถ้าท่านให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการแล้ว แต่จะต้องให้ความเห็นชอบร่างแผนทั้งฉบับอีกครั้ง
- ประธานสภาฯ - รายละเอียดแต่ละข้อก็ได้มีการขอมติความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทางท่านสถิตย์ เสียงแขก
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - กระผมขออนุญาตพักการประชุมเพื่อปรับปรุงความเข้าใจ เพราะฉะนั้นกระผมขอพักการประชุมก่อน ก็อยากให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้พิจารณา
- ประธานสภาฯ - ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ขอพักการประชุมผมขอพักการประชุม

****พักประชุม ๒๐ นาที****

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านท่าซี้เหล็ก เกี่ยวกับโครงการประปาบ้านหมู่ที่ ๔ บ้านท่าซี้เหล็กที่ผ่านมา ก็รู้สึกทางบ้านหมู่ที่ ๔ ได้ชมเม็ร์สใหม่ทางคณะกรรมการประปาได้ขอความอนุเคราะห์จากทาง อบต.ปากอคำ ได้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับชมเม็ร์สและการเป่าบ่อ แต่ตอนนี้การเป่าบ่อตอนที่มีการถอดจากท่อมีอยู่ ๑๗ เส้น แต่ปรากฏว่าสามารถเอาลงได้เพียง ๑๒ เส้น จะมีปัญหาอีก ๕ เส้น นำลงไม่ได้ ทำให้ระยะหายไป ๒๐ เมตร ซึ่งในขณะนี้ยังคงไหลไม่เพียงพออยากจะแจ้งในระเบียบวาระอื่น ๆ เพื่อที่ในอนาคตจะมีการขอสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาลของบ้านหมู่ที่ ๔ คาดว่าคงอาจจะยุบหรือพังไป ที่ผ่านมาลงได้ ๑๗ เส้น แต่ลงได้แค่ ๑๒ เส้น ตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ในวาระอื่น ๆ นี้

ประธานสภาฯ - ก็คงจะหมดแล้วสำหรับทางท่าน ส.อบต. สถิตย์ เสียงแขก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมก็ขอฝากบอกทางท่านสถิต เสียงแขก ในฐานะ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ท่านก็ต้องไปดูแผนของหมู่บ้านของท่านด้วย ไม่ใช่อยากจะเจาะบ่อบาดาลแต่ปรากฏว่าในแผนไม่มีโครงการ ก็จะไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะไม่มีอยู่ในแผน ก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตรงนี้ด้วย กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในส่วนของท้องถิ่นการขออนุญาตติดตั้งป้าย ซึ่งป้ายมีอยู่หลายประเภทถ้าหากเกี่ยวกับกรณีที่มีการประกาศตามพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง จะเป็นประเภทป้ายโฆษณาหาเสียง โดย กกต. ของ อบต.ปากอคำ เป็นผู้กำหนดจุดว่าจะสามารถติดตั้งจุดไหนได้บ้าง มีการประกาศในกรณีที่มีการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ทาง อบต.ปากอคำ จะต้องเป็นผู้กำกับดูแลหรือว่าผู้ที่ติดตั้งป้ายเพื่อการค้าหรือการโฆษณาอย่างอื่น ก็ต้องมาขออนุญาตจากทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยต้องขออนุญาตจากทางนายก โดยมีการยื่นแบบฟอร์มพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งระบุว่าจะต้องมีการขออนุญาต ภายใน ๗ วัน ก่อนที่จะทำการติดตั้งป้ายไม่ว่าติดตั้งป้ายแล้วเข้ามาขอรับอนุญาตที่หลัง ตรงนี้ถือว่าผิดระเบียบดังนั้นในส่วนของติดตั้งก่อนจะต้องมีการยื่นคำร้องขออนุญาตติดตั้งป้าย ต้องมีตัวอย่างป้ายและจำนวนป้ายที่จะทำการติดตั้ง และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยจะระบุไว้ในส่วนของกฎกระทรวงที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ละป้ายจะมีการ กำหนดไว้ภายในกี่วัน ในส่วน

ของการขออนุญาตต้องรอเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อนจึงจะสามารถติดตั้งป้ายได้ และต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมก่อน และทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางนายก อบต. และทาง ปลัด อบต. จะเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้งป้ายได้นี้ก็คือขั้นตอนในส่วนของการขออนุญาตติดตั้งป้าย กระจกก็อยากจะฝากไว้ เพราะในส่วนของพื้นที่ อบต. ปากอคำ กระจกได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการสำรวจเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา บางป้ายจะมีที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อของเจ้าของป้ายและได้มีการดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ เพื่อจะแจ้งให้มาดำเนินการและป้ายที่ไม่ได้รับการอนุญาตก็จะต้องทำการรื้อถอนป้ายออก เพราะเจ้าของป้ายบางรายได้มีการโทรแจ้งทางเจ้าพนักงานก็ได้มีการดำเนินการปลดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีความประสงค์ที่จะติดตั้งป้ายก็ต้องทำการขออนุญาตติดตั้งป้ายก่อน และมีการเสียค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยจึงจะเสร็จตามขั้นตอนการอนุญาตก็สามารถติดตั้งป้ายได้ ถ้าหากป้ายที่ไม่ได้มีการระบุที่อยู่หรือเบอร์โทรไว้ที่ป้ายกระจกได้ทำการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่รื้อถอนป้ายออกทั้งหมด เพราะจะต้องมีการดำเนินการตามระเบียบ หากไม่มีการดำเนินการถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของฤดูฝนด้วย และมีการติดตั้งป้ายริมถนนเพราะกลัวในส่วนของเรื่องของลม อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ มีที่อื่นหรือไม่ที่ทำการขออนุญาต

นายก อบต.

- ตามระเบียบจริง ๆ แล้ว ในส่วนของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต ก็ได้มีการขออนุญาตในการติดตั้งป้าย หรือบริษัทต่าง ๆ ก็ได้มีการชำระภาษีป้าย ก็จะมีการออกสำรวจและแจ้งงานการเสียภาษีตามที่ทางงานจัดเก็บรายได้ได้ทำการประกาศไว้ว่าจะต้องมีการชำระภาษีป้ายก็จะมีบางราย เช่น ไอซ์ ซึ่งได้มีการติดตั้งป้ายก็ได้มีการแจ้งกับทางเจ้าพนักงานเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ก็มาขออนุญาตให้ถูกต้อง แต่เจ้าของป้ายจะขึ้นป้ายตอนที่ทำการประชาสัมพันธ์ในช่วงที่จะทำพิธีเท่านั้น และไม่ได้ใช้ป้ายแล้วก็ได้เอาป้ายออกแล้ว พวกป้ายโฆษณาขายสายเคเบิลทางการเกษตรติดตามต้นไม้ ถ้าหากไม่มีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ทำการรื้อถอนป้ายเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะต้องมีการดำเนินการเพราะว่าส่วนใหญ่ป้ายที่ติดตามผนัง กำแพง รั้วต่าง ๆ การดำเนินการค่อนข้างยาก เพราะว่าแต่ละบริษัท และในช่วงนี้ก็ใกล้ในช่วงของการเลือกตั้งแล้ว บางป้ายก็จะเป็นป้ายขนาดใหญ่ก็จะต้องมีความเข้มงวด ตัวอย่างล่าสุดในเขตพื้นที่ของ อบต. บัวสลี มีการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่แล้วมีการฟ้องร้องดำเนินคดีด้วย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว กระจกขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มีต่อไปขอเชิญทางนักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากโครงการของบ้านหมู่ที่ ๖ บ้านสันหนองล้อม การดำเนินการขุด

เจาะบ่อบาดาลมีงบประมาณอยู่ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้ง ๕ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท แต่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการนำเรียนว่างบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการอยากจะนำเรียนว่าหากจะมีการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔ เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีก หากมีการดำเนินการจะต้องมีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อที่จะให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบการประชุมสภาฯ

นายก อบต.

- ตรงนี้เดิมได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมอยู่แล้ว กระทบมองว่าไม่เห็นด้วยกับการปรับแผน เพราะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ แต่กรณีมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของความลึกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค เพราะโครงการมีความใกล้เคียงและใช้ชื่อเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนเป็นขุดสระเพื่อผลิตแหล่งน้ำดิบผลิตประปา ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่สามารถจะรับรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต เพราะเกี่ยวกับงบประมาณไม่สามารถคาดการณ์ได้ไม่เหมือนโครงการถนน ตรงนี้เป็นน้ำจากใต้ดินเพราะจะเกี่ยวกับความลึกในการเจาะไม่สามารถชี้ได้ว่าขุดเจาะระดับกี่เมตร จึงไม่จำเป็นต้องปรับแผน ตรงนี้มีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลอยู่แล้ว แต่งบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติเพราะเราไม่ทราบเกี่ยวกับความลึกของการขุดเจาะขนาดไหน และทางช่างต้องสำรวจระดับน้ำใต้ดินอยู่แล้ว ถ้าหากมีงบประมาณเพียงพอทางช่างจะมีการนำเสนอ หรือแจ้งและตอบคำถามกับทางหน่วยงานที่มาตรวจสอบได้ แต่ถ้าไม่มีโครงการนี้อยู่ในแผนเลยก็สมควรที่จะมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ตรงนี้ก็อยากจะให้ศึกษาด้วย

นักวิเคราะห์ฯ

- เหตุผลที่จะทำการเพิ่มในส่วนของงบประมาณจะมีขึ้นตอนในระบบ e-laas และระบบ e-plan ซึ่งในปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีขึ้นมาและมีความสอดคล้องกัน เราจะต้องมีการสร้างโครงการในระบบ e-laas และใน e-plan ระบบ e-laas ก็คือระบบการบริหารเงิน ถ้ามีการตั้งโครงการไว้และงบประมาณไม่เพียงพอ ในแผนระบบ e-plan ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท แต่ถ้าปรากฏว่าเป็น ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ในระบบ e-laas จะมีการตั้งโครงการงบประมาณในระบบจะมีแค่ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท จากระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

นายก อบต.

- ตรงนี้ต้องปรึกษาทางราชการเพราะว่าจะมาชี้ชัดว่าต้องเพิ่มงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าหากต้องใช้งบประมาณมากกว่านั้นคุณจะทำอย่างไร แต่ถนนคุณทราบอยู่แล้วว่ามีความกว้างความยาวเท่าไร งบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายจำนวนเท่าไร กระทบก็ได้มีการนำไปแล้วว่าขุดเจาะบ่อทุกบ่อจะไม่เหมือนกันเกี่ยวกับระดับน้ำใต้ดิน คุณจะทำอย่างไรว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร การสำรวจน้ำใต้ดินไว้เท่าไร ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการหารือกัน ในส่วนของสายงานปฏิบัติ แต่ผมขอแนะนำเรียนไว้ตรงนี้ว่าสิ่งสำคัญถ้ามีโครงการอยู่ในตัว แม้แต่อาคารสถานที่ที่มีความกว้างคุณยาวคุณสูงสามารถตีราคาได้ แต่ความลึก

ในการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร แต่มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วเกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการ น่าจะเพียงพอ และไม่สามารถชี้ชัดได้ตรงนี้ก็หารือในส่วนของทางข้าราชการอีกครั้ง เพราะกลัวว่าจะเป็นประเด็นตรงนี้

- ประธานสภาฯ - ทางท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแขก มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก อยากสอบถามเกี่ยวกับบ่อบาดาล ซึ่งบ้านหมู่ที่ ๖ ได้เปลี่ยนสถานที่ต้องมีการเจาะบ่อบาดาล กระผมก็อยากจะเรียนถาม
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านนาย อบต.
- นายก อบต. - ตอนนี้อยู่ในระหว่างสำรวจทางน้ำตรงนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเจาะตรงบริเวณไหน และในส่วนของพื้นที่ถ้าหากเป็นพื้นที่ นสล. ตรงนี้อ่านมาอยู่กับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตและมีงบประมาณสำหรับดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้ เพราะในข้อบัญญัติไม่ได้มีการระบุว่า จะทำการขุดเจาะบ่อบาดาลตรงจุดไหน เพราะฉะนั้นกระผมได้มีการนำเรียนแล้วว่าสำรวจระดับน้ำใต้ดินให้ได้ก่อน ก็ขอนำเรียนเพียงแค่นี้เพราะในวันนี้ทุกคนก็อ่อนล้าเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ก็ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนนี้ เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของทางหมู่ที่ ๖ เพราะใกล้หมดหวังระยะเวลา ทางนักวิเคราะห์ฯ มีเพิ่มเติมหรือไม่
- นักวิเคราะห์ฯ - ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะปกติตอนนี้เป็นฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔ แล้ว เพราะมีโครงการ ๑๐๐-๒๐๐ โครงการ ด้านความพร้อมของข้อมูลที่จะจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อยากจะให้ทางหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านก่อนที่ทาง อบต. จะออกประชาคมหมู่บ้าน ว่าหมู่บ้านมีความต้องการดำเนินการโครงการใดบ้าง เรียงตามลำดับความต้องการว่าทางหมู่บ้านมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการใดบ้าง เกี่ยวกับด้านเอกสารสิทธิ์ต่างๆ มีความพร้อมแล้วหรือยัง สถานที่ที่จะดำเนินการเป็นสถานที่ของใคร เพื่อที่จะมาดูในส่วนของโครงการว่าโครงการไหนสามารถดำเนินการได้จริง ก่อนที่จะนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก ๒๐๐ โครงการ ก็อาจจะมีการปรับเหลือ ๑๐๐ โครงการ จะมีการคัดกรองโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ออกไป หลังจากนั้นเมื่อหมู่บ้านมีแผนของหมู่บ้านตัวเองแล้ว ทาง อบต. ออกพื้นที่เพื่อประชาคมแผนก็นำแผนฉบับนั้นเข้ามา ทาง อบต. ก็จะได้ทำการขออนุญาตตามเอกสารสิทธิ์นั้นต่อไป ตรงนี้ถ้ามีความพร้อมด้านเอกสารเราจะสามารถดำเนินการได้ง่ายมากขึ้น ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- เกี่ยวกับคณะกรรมการแผนซึ่งทางหมู่บ้านได้ทำการแต่งตั้งขึ้นมา ก็อยากจะให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือทาง ส.อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพราะบางหมู่บ้านได้คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา ก็จะเป็นผู้สูงอายุมาเป็นคณะกรรมการ ก็อยากจะให้ประสานงานไปกับทางผู้ใหญ่บ้านเสนอผู้ที่เป็นคณะกรรมการแผนขอผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ถือว่าได้มาทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ กระผมขอทำการปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม
(นายจ่านง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๔
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง
(นายสานิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สติติย์ เสียงแขก ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายสติติย์ เสียงแขก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางอรณรงค์ แสนใส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม